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ภาพกิจกรรม

เทศกาลวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย) ประจ�าปี ๒๕๖๐

	 วนัอังคารท่ี	 ๑๘	 เมษายน	๒๕๖๐	นายอลงกรณ์	พลบตุร	 รองประธานสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ	คนทีห่นึง่	 และ

นางสาววลยัรัตน์	 ศรอีรณุ	 รองประธานสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ	 คนทีส่อง	 รดน�า้ด�าหวัขอพร	 ร้อยเอก	 ทนิพนัธุ	์ นาคะตะ	

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเนื่องในโอกาสเทศกาล

วันสงกรานต์	 (วันขึ้นปีใหม่ไทย)	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๐	 โดยมีสมาชิกสภา

ขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ	 ร่วมรดน�้าด�าหัวขอพร	 และนายสรศักดิ์	

เพยีรเวช	 เลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร	 ได้น�าคณะผู้บรหิารของส�านกังาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 รดน�า้ด�าหัวขอพร	 ประธานสภาขับเคลือ่น

การปฏิรูปประเทศ	 รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

คนทีห่นึง่	และรองประธานสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ	คนทีส่องด้วย

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการผลกระทบของส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

	 วันพฤหัสบดีท่ี	 ๒๐	 เมษายน	 ๒๕๖๐	 นางสาวสุภาสิน	ี

ขมะสุนทร	 รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานการประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการผลกระทบของส�านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร	 ครั้งท่ี	 ๑/๒๕๖๐	 เพ่ือพิจารณาสรุปผลการประเมิน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานตามพันธกิจ	 และแผนงาน/

โครงการ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐

     การประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

	 วันศุกร์ที่	 ๒๑	 เมษายน	 ๒๕๖๐	 นายสรศักดิ	์

เพยีรเวช	เลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร	เป็นประธานการประชมุ

คณะกรรมการนโยบายและแผนการบรหิารราชการส�านักงาน

เลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร	 เพ่ือพิจารณาติดตามงาน

ที่ได้มอบหมายให้แต่ละส�านักรับไปด�าเนินการตามมติของ

คณะกรรมการฯ	 และพิจารณาค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

เตรียมความพร้อมการปฏิบัติราชการตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย



3ภาพกิจกรรม

     

     ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ให้เป็นมืออาชีพด้านนิติบัญญัติ 

	 วันศุกร์ที่	๒๑	เมษายน	๒๕๖๐	นายสรศักดิ์	เพียรเวช	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

พัฒนาองค์กร	ให้เป็นมืออาชีพด้านนิติบัญญัติ		โดยมี	นางบุษกร	อัมพรประภา	รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	เป็นประธาน

การประชุม	 เพื่อพิจารณา	 (ร่าง)	 คู่มือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ	

ของสายงานต่าง	ๆ	ได้แก่	

	 -	สายงานเจ้าพนักงานธุรการ	

	 -	สายงานบรรณารักษ์และเจ้าพนักงานห้องสมุด	

						 -	สายงานตรวจสอบภายใน

การประชุมคณะกรรมการการวิจัยและพัฒนา

	 วันอังคารที่	 ๒๕	 เมษายน	 ๒๕๖๐	 นายสรศักดิ์	 เพียรเวช	

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการ

วิจัยและพัฒนา	 เพื่อพิจารณาขอขยายเวลาการด�าเนินงานโครงการวิจัย	

ปี	 ๒๕๕๙	 เรื่อง	 ประชาคมอาเซียนกับการปรับปรุงกฎหมายเศรษฐกิจ

และการค้าของไทย	 และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	 เรื่อง	 มาตรการทาง

กฎหมายและการปรับตัวของประเทศไทยต่อการเปิดเสรีด้านบริการ

ในสาขาวิศวกรรมภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน	 (ASEAN	 Framework	

Agreementon	Service	–	AFAS)	และระบบการค้าโลกใหม่	:	โอกาสและ

ผลกระทบ

วางพวงมาลา 

	 วันอังคารที่	๒๕	 เมษายน	๒๕๖๐	ณ	พระบรมราชานุสรณ์	อ�าเภอดอนเจดีย์	 จังหวัดสุพรรณบุรี	นางจันทร์

เพ็ญ	 อานามวัฒน์	 ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ	 น�าข้าราชการร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช	เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	พุทธศักราช	๒๕๖๐
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เงินทุนหมุนเวียน

	 วนัองัคารที	่ ๒๕	 เมษายน	 ๒๕๖๐	 นายสรศกัด์ิ	 เพียรเวช	

เลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร	เป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการ

บริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการส�านักงานเลขาธิการ

สภาผูแ้ทนราษฎรกูย้มืเพือ่ช�าระหนีส้นิ	 เพือ่พจิารณาร่างหลกัเกณฑ์

แนวทางการพิจารณาและแนวทางปฏิบัติในการกู ้ยืมเงินทุน

หมนุเวยีนของคณะกรรมการบรหิารเงินทุนหมนุเวียนฯ	พ.ศ.	๒๕๖๐

และพิจารณาอนมุตัคิ�าขอกูข้องผูย้ืน่แบบค�าขอกูเ้งนิทนุหมุนเวยีนฯ	

จ�านวน	๔๐	ราย

กลั่นกรองกฎหมาย

 วันอังคารท่ี	๒๕	 เมษายน	๒๕๖๐	นายสรศักด์ิ	 เพียรเวช	

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองกฎหมายการก�าหนดต�าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ

ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	 โดยมี	 นางพรพิศ	 เพชรเจริญ	

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในการประชุม	

เพ่ือพิจารณาปรับปรุงรายงานของคณะอนุกรรมการกล่ันกรองฯ	

ตามข้อเสนอของ	อ.ก.ร.	ระบบงานและอัตราก�าลัง

โรงเรียนประชาธิปไตย

	 วันพุธท่ี	 ๒๖	 เมษายน	 ๒๕๖๐	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เป็นประธาน

ในพิธีมอบรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๙	 ในโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน	

ให้แก่โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง	ประจ�าปี	๒๕๕๙	จ�านวน	๗๑	แห่ง	โดยมีคุณหญิงทรงสุดา	ยอดมณี	รองประธานคณะกรรมการ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 กล่าวรายงาน	 ส�าหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรม

และวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนน้ี	 คณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

ร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ	 จัดข้ึน	

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้

เก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ให้กับโรงเรียน

ท่ัวประเทศ	 โดยการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนท่ีมี

การด�าเนินกิจกรรมเสริมสร้างวิถีทางประชาธิปไตย

จนประสบความส�าเร็จเป็น	 “โรงเรียนประชาธิปไตย

ตัวอย่าง”	ประจ�าปี	๒๕๕๙	 ซ่ึงคณะกรรมการฯ	ได้

พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน	

จ�านวน	๗๑	แห่ง	 
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การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการส�านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร

 วนัพธุที	่ ๒๖	 เมษายน	 ๒๕๖๐	 นางพรพิศ	 เพชรเจรญิ	 รองเลขาธกิาร

สภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการส�านักงาน

เลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร	 ครั้งที่	 ๓/๒๕๖๐	 เพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรม

วิ่งมาราธอนเพื่อจัดหารายได้ส�าหรับเป็นสวัสดิการข้าราชการส�านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร

การแถลงข่าวการประกวดผลงาน เรื่อง “ความดี”

	 วันพฤหัสบดีท่ี	 ๒๗	 เมษายน	 ๒๕๖๐	 นายสุรชัย	 เล้ียงบุญเลิศชัย

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่หนึ่ง	 เป็นประธานในการแถลง

ข่าวการประกวดผลงาน	 เรื่อง	 “ความดี”	 ตามพระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 จัดโดย	

คณะกรรมการประกวดผลงาน	 เรื่อง	 “ความดี”	 ตามพระบรมราโชวาท

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	

“ดี	Days	ท�าดี	ท�าได้ทุกวัน”

รับคณะนักศึกษา หลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้น�าศาสนายุคใหม่

	 วนัพฤหสับดท่ีี	 ๒๗	 เมษายน	 ๒๕๖๐	 นายสุรชยั	 เลีย้งบญุเลศิชัย

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่หนึ่ง	 ให้การต้อนรับและ

ให้โอวาทแก่คณะนักศึกษา	 หลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้น�าศาสนา

ยคุใหม่	หลกัสตูรที	่๑	รุน่ท่ี	๑	ประจ�าปี	๒๕๖๐	น�าโดย	นายคัมภร์ี	ดษิฐากรณ์	

ผู้อ�านวยการส�านักจุฬาราชมนตรีและผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาผู้น�าศาสตร์

อสิลาม

ประชุมอนุเครือข่าย  

	 วันพฤหัสบดีท่ี	 ๒๗	 เมษายน	 ๒๕๖๐	 นายอลงกรณ์	 พลบุตร	 รองประธานสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ	 คนท่ีหน่ึง	

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายร่วมขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ	 เพ่ือพิจารณากรอบความร่วมมือ

ในการเป็นผู้น�าการปฏิรูปขององค์กรเครือข่ายตาม	MOU	(๗๑	องค์กร)	คร้ังท่ี	๓	และพิจารณาความคืบหน้าขององค์กรเครือข่ายในการ

ขับเคล่ือนปฏิรูปประเทศ
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๘๔ ปี กรมประชาสัมพันธ์

 วันพุธที่	 ๓	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๐	 ณ	 กรมประชาสัมพันธ์	

ซอยอารีย์สัมพันธ์	 กรุงเทพมหานคร	 นางสาวสุภาสินี	 ขมะสุนทร	

รองเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร	ร่วมแสดงความยนิดกัีบพลโท	สรรเสรญิ	

แก้วก�าเนิด	 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์	 เนื่องในวันสถาปนากรม

ประชาสมัพนัธ์	ครบรอบ	๘๔	ปี

อวยพรวันเกิดรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๔	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๐	 นายพีระศักดิ์	 พอจิต	 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนท่ีสอง	

รับมอบกระเช้าผลไม้	 จากนายสรศักดิ์	 เพียรเวช	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 และคณะผู้บริหารของส�านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร	 และนางวรารัตน์	 อติแพทย์	 เลขาธิการวุฒิสภา	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของส�านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา	เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทาง PMQA 

	 วันพฤหัสบดีท่ี	๒๗	เมษายน	๒๕๖๐	นายสรศักด์ิ	เพียรเวช	เลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการองค์กรตามแนวทาง	 PMQA	 เพ่ือพิจารณาประเด็นค�าถาม/

ข้อหารือ	 พร้อมค�าตอบและข้อเสนอแนะในการประชุมขอรับค�าปรึกษา

การด�าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 (PMQA)	 และ

พิจารณาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 เร่ืองการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ	(PMQA)	ของส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๐
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ยุทธศาสตร์ 

	 วันศุกร์ที่	๕	พฤษภาคม	๒๕๖๐	นายสรศักดิ์	เพียรเวช	เลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	เพื่อ

พิจารณาการจัดโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อป้องกันการกระท�าผิดวินัย

ให้แก่ข้าราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง มอบทุนการศึกษา

	 วนัอาทติย์ท่ี	 ๗	พฤษภาคม	๒๕๖๐	นายอลงกรณ์	พลบตุร	 รองประธานสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ	 คนทีห่นึง่ 

เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจ�าปี	 ๒๕๖๐	 ให้กับบุตร-ธิดา	 ของสมาชิกชมรมช่างภาพการเมือง	 และมอบทุน

ช่วยเหลือช่างภาพเข้มแข็ง	พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับมอบทุน	 โดยมี	นายชัยยศ	 	ศิริสวัสดิ์	 ประธานชมรมช่างภาพ

การเมือง	 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน	 และนายสรศักดิ์	 เพียรเวช	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมมอบทุน

ให้แก่บุตร-ธิดา	ของสมาชิกชมรมช่างภาพการเมืองด้วย

ประชุมเชิงปฏิบัติการ AIPA 

	 วันอังคารที่	 ๙	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๐	 นางชลลดา	 กันคล้อย	 ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ	 กล่าวเปิด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ	 AIPA	 Connect	 Roadshow	 โดยมี	 นายเบอร์นาโด้	 อกาวิน	 จูเนียร์	 ผู้ประสานงานด้านเทคนิค

ของสมาคมเยอรมันเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	(GIZ)	ในการพัฒนาศักยภาพของ	AIPA	เป็นวิทยากร
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และลงมติในวาระท่ีสาม  สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

หลังจากพิจารณาแล้วเสร็จจึงดำาเนินการประชุมโดยเปิดเผย

  ๓. ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

พ.ศ. ….  ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (เรื่องด่วนที่ ๓) 

  ผลการพิจารณา

  ท่ีประชุมได้ลงมติในวาระท่ีหนึ่งรับหลักการแห่งร่าง

พระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา  เนื่องจากท่ีประชุมสภา

มีมติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่สอง

โดยกรรมาธิการเต็มสภา  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๑๙  วรรคสอง 

ประกอบข้อ  ๑๒๕  ประธานสภาฯ  จึงได้ดำาเนินการให้

ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่สอง เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำาปรารภ 

แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง  และลงมติ

ในวาระที่สาม สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

  ๔. ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ 

พ.ศ. …. ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (เรื่องด่วนที่ ๒) 

  ผลการพิจารณา

  ที่ประชุมได ้ลงมติในวาระท่ีหนึ่งรับหลักการแห่ง

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา  และมีมติให้ตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา  โดยมี

กำาหนดการแปรญัตติภายใน  ๑๕  วัน  ตามข้อบังคับฯ 

ข้อ ๑๒๑  วรรคหนึ่ง  และมีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง

  ๕. ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำาเนินการ

ปฏิรูปประเทศ  พ.ศ.  ….  ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ  (เรื่อง

ด่วนที่ ๑) 

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๒๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

	 เรื่องที่พิจารณา

  ๑. พิจารณารับทราบเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อท่ี

ประชุม ดังนี้

    (๑)  ผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อ

สังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 

    (๒)  ผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตาม

ข้อสัง เกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. …. 

  ผลการพิจารณา

  ที่ประชุมรับทราบ

  ๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการใน

พระองค์ พ.ศ. ... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (เรื่องด่วนที่ ๔) 

โดยรองนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติฉบับนี้เป็นการลับ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๓  ซ่ึงที่

ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น  ประธานสภาจึงได้ดำาเนิน

การประชุมลับ

  ผลการพิจารณา   

        ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่าง

พระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณาเนื่องจากที่ประชุมได้มี

มติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่สอง

โดยกรรมาธิการเต็มสภา ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑๙ วรรคสอง 

ประกอบข้อ  ๑๒๕  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงได้

ดำาเนินการให้ท่ีประชุมพิจารณาในวาระท่ีสอง  เร่ิมต้นด้วยช่ือร่าง

คำาปรารภ  แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง 

การประชุมสภา
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  ผลการพิจารณา

        ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่าง

พระราชบัญญั ติดั งกล่าวไ ว้พิจารณา  และมีมติ ใ ห้ตั้ ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา  โดยมี

กำาหนดการแปรญัตติภายในกำาหนด   ๗  วัน  ตามข้อบังคับฯ 

ข้อ  ๑๒๑  วรรคหนึ่ง  และมีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 

๔๕ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง

  ๖. รายงานการพิจารณาศึกษาเพื่อยกร่างข้อบังคับ

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งคณะกรรมาธิการ

สามัญพิจารณาศึกษาเพื่อยกร่างข้อบังคับการประชุมสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว (ระเบียบวาระที่ ๔)

        ผลการพิจารณา

  ท่ีประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบังคับ

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ...  ซ่ึงคณะกรรมาธิการ

สามัญฯ  ได้เสนอมาพร้อมรายงานการพิจารณาศึกษาของ

คณะกรรมาธิการ 

        ๗. ร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

พ.ศ.  ….  ซึ่งคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อ

ยกร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา

เสร็จแล้ว (ระเบียบวาระที่ ๖)

  	 ผลการพิจารณา

  ที่ประชุมได้ลงมติวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่าง

ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ.  ….  ไว้

พิจารณา  และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อพิจารณา

ร่างข้อบังคับฯ  โดยมีสัดส่วนและองค์ประกอบเดียวกับ

คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อยกร่างข้อบังคับ

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  โดยมีกำาหนดการ

แปรญัตติภายใน ๗ วัน ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๒๑ วรรคหนึ่ง 

และมีมติให้พิจารณาร่างข้อบังคับฉบับน้ีให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง

ครั้งที่ ๒๗ วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

  เรื่องที่พิจารณา

       ๑.  ให้ความเห็นชอบสนธิสัญญามาร์ราเคช  เพื่อ

อำานวยความสะดวกในการเข้าถึงงานท่ีมีการโฆษณาแล้ว 

สำาหรับคนตาบอด  คนพิการทางการเห็น  หรือคนพิการทาง

สื่อสิ่งพิมพ์  ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ  (ตามมาตรา  ๑๗๘ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐) 

(เรื่องด่วนที่ ๑)

  ผลการพิจารณา	

        ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบสนธิสัญญามาร์ราเคชฯ 

        ๒. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ....  ซึ่งคณะกรรมการ

ร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้เสนอ  (เรื่องด่วนที่ ๒) 

     		 ผลการพิจารณา

  ท่ีประชุมได้ลงมติในวาระท่ีหนึ่งรับหลักการแห่งร่าง

พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวไว้พิจารณาและมีมติให้ตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา  โดยมี

กำาหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๒๑ 

วรรคหนึ่ง  และท่ีประชุมมีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๕  วัน

นับแต่วันท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญฯ ชุดนี้

  ๓. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง  พ.ศ.  ....  ซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

เป็นผู้เสนอ (เร่ืองด่วนท่ี ๓) 

	 ผลการพิจารณา

        ท่ีประชุมได้ลงมติในวาระท่ีหนึ่งรับหลักการแห่งร่าง

พระราชบัญญัติ ดั งก ล่าว ไว้พิ จารณาและมีมติ ให้ ตั้ ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา  โดยมี

กำาหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๒๑ 

วรรคหนึ่ง  และท่ีประชุมมีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๕  วัน

นับแต่วันท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญฯ ชุดนี้
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ครั้งที่ ๒๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

  เรื่องที่พิจารณา

  ๑. พิจารณารับทราบเรื่องที่ประธานจะแจ้งต ่อท่ี

ประชุม ดังนี้

    (๑)  ผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อ

สังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไข

ปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม 

เรื่อง  การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทย

ให้เป็นรูปธรรม 

    (๒)  ผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตาม

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติแก ้ ไข เพิ่ ม เติมประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

    (๓)  ผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตาม

ข ้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร ่าง

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับท่ี  ..) 

พ.ศ. …. (การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) 

    (๔)  ผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตาม

ข ้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร ่าง

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำาหน่ายเนื้อสัตว์

พ.ศ.  ....

    (๕)  รายงานสรุปผลการดำาเนินงานของคณะ

กรรมาธิการการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  

ตั้งแต่เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  –  เดือนกันยายน  

พ.ศ.  ๒๕๕๙

        ผลการพิจารณา

        ที่ประชุมรับทราบ

        ๒. รายงานการพิจารณาศึกษา  เรื่อง  การจัดทำาแผนที่

และข้อมูลที่ดินโดยหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งคณะกรรมาธิการ

การบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาเสร็จแล้ว  (ระเบียบวาระ

ที่ ๔.๑)

    		 ผลการพิจารณา

       ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ  ดังกล่าว  พร้อมท้ัง

เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ  เพื่อ

ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาต่อไป

          ๓.  รายงานพิจารณาศึกษาการดำาเนินงานตามสัญญา

สัมปทานกรณีท่ีได้มีการลงนามในสัญญาร่วมทุนระหว่าง

ท่าเรือแหลมฉบังกับบริษัทฮัทชิสัน  แหลมฉบัง  เทอร์มินัล 

จำากัด  ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว 

(ระเบียบวาระที่  ๔.๒)  คณะกรรมาธิการการคมนาคม

ขอถอนรายงานฉบับนี้ออกจากระเบียบวาระการประชุม 

       ผลการพิจารณา

   ท่ีประชุมเห็นชอบให้ถอนรายงานดังกล่าวออกจาก

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ ๒๙ วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

    		 เรื่องที่พิจารณา

  ๑. พิจารณารับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

ดังนี้

        (๑)  ผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตาม

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 

    (๒)  ผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตาม

ข ้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร ่าง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

    (๓)  ผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตาม

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 



11การประชุมสภา

    (๔)  ผลการดำาเนินการของศาลปกครองตาม

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาระเบียบ

ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  ว่าด้วยการ

กำาหนดคดีหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการขอบังคับคดี

ตามคำาพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ

ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการปรับหน่วยงาน

ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐท่ีมิได้ปฏิบัติตามคำาบังคับ

ของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเกิน

สมควร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   ผลการพิจารณา

  ที่ประชุมรับทราบ

  ๒. ขอขยายเวลาซึ่งไม่ปรากฏอยู่ในระเบียบวาระ

การประชุม  คือ  ขอขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา  เสนอแนะ  และรวบรวม

ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญ 

(ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๘ ออกไปอีก ๙๐ วัน)

  ผลการพิจารณา

  ท่ีประชุมได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบให้งดใช้

ข้อบังคับ  ข้อ  ๑๐๓  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ก)  ประกอบข้อ  ๒๑๑ 

เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี  โดยให้คณะกรรมาธิการสามัญฯ 

ขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการฯ  ดังกล่าว 

เป็นครั้งที่ ๘ ออกไปอีก ๙๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 

          ๓. ประชุมพิจารณาเรื่องที่ค้างพิจารณา ดังนี้

          (๑)  รับทราบผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรี

ตามข ้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพาณิชย ์

การอุตสาหกรรม  และการแรงงาน  เรื่อง  การส่งเสริม

สนับสนุนธรรมาภิบาล  และการป้องกันปราบปรามการทุจริต

ที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชน (ระเบียบวาระที่ ๕.๑) 

          (๒)  รับทราบผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรี

ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา

คดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

  ผลการพิจารณา

  ที่ประชุมรับทราบ
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ครั้งที่ ๙ วันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ 

  เรื่องที่พิจารณา

  พิจารณาระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องที่เสนอใหม่  คือ 

แนวทางการดำาเนินงานขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปท่ีสำาคัญ

และเร่งด่วน (๒๗ วาระ) ในปี ๒๕๖๐ กลุ่ม “คน” จำานวน ๒ 

วาระ 

  ๑.  ปฏิรูปแรงงาน 

  ๒. การเตรียมการผู้สูงอายุ

         	ผลการพิจารณา

  ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบแนวทางการ

ดำาเนินงานขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปทั้ง ๒ วาระดังกล่าว โดย

คณะกรรมาธิการจะได้ประมวลความเห็นของสมาชิกฯ  เพื่อ

ส่งไปยังคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศต่อไป

ครั้งที่ ๑๐ วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐

  เรื่องที่พิจารณา

  ๑.  รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปประเทศตามมาตรา  ๓๑  ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยคณะ

รัฐมนตรีได้รับทราบและเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่  ๕ 

คณะที่ ๒ และกระทรวงต่าง ๆ เพื่อพิจารณาขับเคลื่อนต่อไป 

จำานวน ๓ เรื่อง คือ 

  ๑.  นำาร่องเมืองข้าว  :  จังหวัดกาฬสินธุ์  (Rice  City 

Pilot Project : Kalasin Province)

  ๒. การปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจ

กระแสใหม่

  ๓. การจัดการข้าวโดยระบบสหกรณ์

  ผลการพิจารณา

  ที่ประชุมรับทราบ

  ๒. รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

จริยธรรมสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ  โดยคณะกรรมการ

จริยธรรมสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ  ซึ่งท่ีประชุมได้

ดำาเนินการประชุมลับ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๙  วรรคหนึ่ง 

ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการจริยธรรมสภาขับเคลื่อน

การปฏิรูปประเทศฯ ข้อ ๓๑ วรรคหนึ่ง

  ผลการพิจารณา

  ท่ีประชุมได้ลงมติด้วยการออกเสียงลงคะแนนลับว่า

สมาชิกผู้ถูกร้องฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วย

ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติฯ 

แต่ไม่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

เห็นควรไม่ประณามแต่ให้ว่ากล่าวตักเตือนสมาชิกผู้ถูกร้อง 

ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ ข้อ ๓๓

  ๓. รายงานความคืบหน้า  เรื่อง  การขับเคลื่อน

สืบสานศาสตร์พระราชาโดยคณะกรรมการขับเคล่ือนสืบสาน

ศาสตร์พระราชา

  ผลการพิจารณา

  ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานความ

คืบหน้าฯ  ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์

พระราชาจะได้นำาความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ 

ไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำารายงานของคณะกรรมการ

ต่อไป

สรุปผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
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ครั้งที่ ๑๑ วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

  เรื่องที่พิจารณา

  ๑.  รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการ
ปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  เรื่อง  การปฏิรูประบบการ
รองรับนวัตกรรมทางการเงิน (ระเบียบวาระที่ ๓.๑)
  ผลการพิจารณา

  ที่ ป ร ะชุ ม ได้ ล งมติ เ ห็ นชอบกั บ รายงานของ
คณะกรรมาธิการฯ  โดยให้คณะกรรมาธิการนำาความเห็น
และข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ  ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงาน
ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการต่อไป
  ๒. รายงานของคณะกรรมา ธิการ ขับ เค ล่ือน
การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  เรื่อง 
การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการ
ประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... (ระเบียบวาระที่ ๓.๒)
  ผลการพิจารณา

  ที่ ป ร ะชุ ม ได้ ล งมติ เ ห็ นชอบกั บ รายงานของ
คณะกรรมาธิการฯ  และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาล
ดิจิทัล  พ.ศ.  ....  โดยให้คณะกรรมาธิการนำาความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ  ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานและ
ร่างพระราชบัญญัติไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการต่อไป

ครั้งที่ ๑๒ วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

  เรื่องที่พิจารณา

  ๑.  รับทราบการขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  เนื่องจาก นายณัฏฐ์ ชพานนท์ 
ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาขับเคล่ือนการ
ปฏิรูปประเทศ  สมาชิกภาพจึงเป็นอันสิ้นสุดลง  ปัจจุบัน
มีสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จำานวน ๑๙๔ คน

  ผลการพิจารณา

  ที่ประชุมรับทราบ 
  ๒. รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการส่ือสารมวลชน  เรื่อง  การปฏิรูปการ
ส่ือสารมวลชน  :  ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ  ส่งเสริมจริยธรรม  และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน 
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์  (ฉบับที่  ..) 
พ.ศ. .... 
  ผลการพิจารณา

  ท่ี ป ระชุ ม ได้ ล งมติ เ ห็ นชอบกั บ รายงานของ
คณะกรรมาธิการฯ  ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ  ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน 
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์  (ฉบับที่  ..) 
พ.ศ.  ....  และที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการ
นำาความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ  ไปปรับปรุง
ก่อนส่งรายงานและร่างพระราชบัญญัติท้ังสองฉบับไปยัง
คณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการต่อไป

ครั้งที่ ๑๓ วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

  เรื่องที่พิจารณา

  ๑.  รับทราบการขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภา
ขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ  เน่ืองจากนายวิทยา  แก้วภราดัย 
ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ  สมาชิกภาพจึงเป็นอันส้ินสุดลง  ปัจจุบันมี
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จำานวน ๑๙๓ คน
  ผลการพิจารณา

  ที่ประชุมรับทราบ
  ๒. รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการส่ือสารมวลชน  เรื่อง  ผลการศึกษา
และข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ 
  ผลการพิจารณา

  ท่ี ป ระชุ ม ได้ ล งมติ เ ห็ นชอบกั บ รายงานของ
คณะกรรมาธิการฯ  โดยให้คณะกรรมาธิการ  นำาความเห็น
และข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไป
ยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการต่อไป
  ๓.  รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  เรื่อง  การถ่ายโอน
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ภารกิจภาครัฐ  :  การถ่ายโอนภารกิจของเจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์ (ระเบียบวาระที่ ๓.๑)

  ผลการพิจารณา

  ที่ ป ร ะชุ ม ได้ ล งมติ เ ห็ นชอบกั บ รายงานของ

คณะกรรมาธิการฯ  โดยให้คณะกรรมาธิการ  นำาความเห็น

และข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไป

ยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการต่อไป

  ๔. รายงานของคณะกรรมา ธิการ ขับ เค ล่ือน

การปฏิรูปประเทศด้านสังคม  เรื่อง  การส่งเสริมการจ้าง

แรงงานผู้สูงอายุ (ระเบียบวาระที่ ๓.๒)

  ผลการพิจารณา

  ที่ ป ร ะชุ ม ได้ ล งมติ เ ห็ นชอบกั บ รายงานของ

คณะกรรมาธิการฯ  โดยให้คณะกรรมาธิการ  นำาความเห็น

และข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไป

ยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการต่อไป

ครั้งที่ ๑๔ วันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

  เรื่องที่พิจารณา

  ๑.  พิจารณาแนวทางการดำาเนินงานขับเคล่ือนวาระ

การปฏิรูปที่สำาคัญและเร่งด่วน (๒๗ วาระ) ในปี ๒๕๖๐ กลุ่ม 

“คน” จำานวน ๑ วาระ เรื่อง ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ 

(ระเบียบวาระที่ ๕)

  ผลการพิจารณา

  ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบแนวทางการ

ดำาเนินงานขับเคลื่อนวาระการปฏิรูป  โดยคณะกรรมาธิการ

จะได้ประมวลความเห็นของสมาชิกฯ  เพื่อส่งไปยังคณะ

กรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศต่อไป

  ๒. รายงานของคณะกรรมา ธิการ ขับ เค ล่ือน

การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  เร่ือง  แนวทางการปฏิรูป

ข้าวอย่างเป็นระบบ (ระเบียบวาระที่ ๓)

  ผลการพิจารณา

  ที่ ป ร ะชุ ม ได้ ล งมติ เ ห็ นชอบกั บ รายงานของ

คณะกรรมาธิการฯ โดยให้คณะกรรมาธิการ นำาความเห็นและ

ข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ  ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไปยัง

คณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการต่อไป

ครั้งที่ ๑๕ วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

  เรื่องที่พิจารณา

  ๑.  พิจารณาแนวทางการดำาเนินงานขับเคลื่อนวาระ

การปฏิรูปที่สำาคัญและเร่งด่วน (๒๗ วาระ) ในปี ๒๕๖๐ กลุ่ม 

“คน”  เรื่อง  การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย (ระเบียบวาระที่ ๕.๑)

  ผลการพิจารณา

  ที่ ป ระชุ ม ได้พิ จ า รณาและรั บทราบแนวทาง

การดำาเนินงานขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปดังกล่าว  โดยคณะ

กรรมาธิการจะได้ประมวลความเห็นของสมาชิกฯ  เพื่อส่ง

ไปยังคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศต่อไป

  ๒.  พิจารณาแนวทางการดำาเนินงานขับเคลื่อนวาระ

การปฏิรูปที่สำาคัญและเร่งด่วน (๒๗ วาระ) ในปี ๒๕๖๐ กลุ่ม 

“โครงสร้างพ้ืนฐาน” เร่ือง ผลการศึกษาและข้อสังเกตร่างพระราช

บัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

พ.ศ. .... (ระเบียบวาระที่ ๕.๒)

  ผลการพิจารณา

  ที่ ป ระชุ ม ได้พิ จ า รณาและรั บทราบแนวทาง

การดำาเนินงานขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปดังกล่าว  โดยคณะ

กรรมาธิการจะได้ประมวลความเห็นของสมาชิกฯ  เพื่อส่งไป

ยังคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศต่อไป
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กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  ส่งมอบร่าง  พ.ร.บ.  ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ....  และร่าง  พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. พ.ศ. .... ให้ สนช. แล้ว

   วันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๐  นายมีชัย  ฤชุพันธุ์  ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  กล่าวภายหลังส่งมอบ

ร่างพระราชบัญญัติ  (พ.ร.บ.)  ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.)  พ.ศ.  ....  และร่าง  พ.ร.บ. 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ....  ให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  (สนช.)  ว่า  กรอบการพิจารณา

กฎหมายลูกของ  สนช.  ทั้ง  ๒  ฉบับ  จะเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันที่  ๑๘  เมษายนนี้  โดยการปรับแก้ไขหลังจากนี้จะเป็นดุลยพินิจ

ของ  สนช.  ที่จะพิจารณาปรับแก้ในร่างที่ยังมีความเห็นต่าง  ทั้งเรื่อง  กกต.  จังหวัด  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  และเรื่องการเซ็ตซีโร่

พรรคการเมอืง อย่างไรก็ตาม กรธ. เห็นว่า บทบญัญตัทิี ่กรธ. เขยีนขึน้ เป็นสิง่ทีด่ทีีส่ดุแล้ว และจะเข้าชีแ้จงต่อ  สนช. ด้วยตนเอง

ในวันศุกร์ที่  ๒๑  เมษายน  นี้  ซึ่งเป็นวันพิจารณารับหลักการร่าง  พ.ร.บ.  ประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง  ๒  ฉบับ  ส่วนการก�าหนด

วันเลือกตั้งนั้น  ขณะนี้ยังไม่สามารถก�าหนดวันเลือกตั้งได้  เนื่องจากมีระบบใหม่ที่พรรคการเมือง  และ  กกต.  ต้องด�าเนินการ

อีกหลายขั้นตอน และรอร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้

       นายมีชัย  ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงข้อสงสัยของ  กกต.  กรณีที่รัฐธรรมนูญ

บัญญัติไว้ว ่าต้องจัดการเลือกภายใน  ๑๕๐  วัน  หลังกฎหมายประกอบ

รฐัธรรมนญูทีเ่กีย่วกบัการเลอืกตัง้ท้ัง ๔ ฉบบั มผีลบังคับใช้น้ัน กรอบเวลา ๑๕๐ วนั

ได้รวมถึงการประกาศผลการเลือกตั้งด้วยหรือไม่ว่า กรธ. นับวันลงคะแนนเสียง

เป็นหลัก  ส่วนการประกาศผลเป็นเรื่องของ  กกต.  ท่ีสามารถด�าเนินการ

หลังจากนั้นได้

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห ่งชาติ  เตรียมพิจารณาร่างกฎหมายลูกว ่าด ้วยพรรคการเมืองและร ่างกฎหมายลูก
ว่าด้วย กกต. 

  วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ

กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  (วิป สนช.) แถลงถึงการประชุม สนช. ว่า ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายนนี้ จะมีการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติ  (พ.ร.บ.  )  ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ๓  ฉบับ  ประกอบด้วย  ร่าง  พ.ร.บ.  โอนงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.  ....  

ร่าง  พ.ร.บ.  แผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ  พ.ศ.  ....  รวมถึงจะมีการพิจารณายกร่างข้อบังคับการประชุม 

สนช. ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วย  นอกจากนี้ จะมีการ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง  (กกต.)  พ.ศ.  ....  รวมถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ....  ทั้งนี้จะพิจารณาร่าง

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูท้ัง  ๒  ฉบบั  ให้แล้วเสรจ็ภายใน  ๔๕  วนั

ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
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สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการผู้น�านักประชาธิปไตยส�าหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ  
  วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๐  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  จัดโครงการผู ้น�านักประชาธิปไตยส�าหรับเยาวชน
ด้วยกระบวนการลูกเสือ  เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่  ๒  เป็นการท�ากิจกรรม
ค่ายย่อย เพือ่สร้างเยาวชนให้เป็นพลเมอืงดตีามวิถีประชาธิปไตย โดยกจิกรรมหลักที ่๑ ได้จัดห้องเรยีนรูเ้ป็น ๖ ห้อง ประกอบด้วย 
ห้องเรียนรู้ กว่าจะเป็นแผ่นดินไทย ซึ่งบรรยายเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่าง ๆ เพื่อเป็นการน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของในหลวงรัชกาลท่ี  ๙  รวมถึงเป็นการสร้างความผูกพันต่อสถาบันพระมหากษัตริย์/ห้องเรียนรู้ดิจิตอลรุ่นใหม่ตามรอย
พระบิดาแห่งเทคโนโลยี  สู่ศาสตร์ของพระราชา  เพื่อเดินตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่  ๙  ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้าน
เทคโนโลยี/ห้องเรียนรู้พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย  มุ่งเน้นบทบาทของประชาชนท่ีมีจิตสาธารณะ  และมีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม/ห้องเรียนรู้พลเมืองพอเพียง  ปลูกฝังจิตส�านึกและความเข้าใจเกี่ยวกับการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง/ห้องเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของสภานิติบัญญัติและสภาจ�าลอง/และห้องเรียนรู้ผู ้น�านักประชาธิปไตย  ซึ่งสอนให้
ลูกเสือเรียนรู้เข้าใจความเป็นผู้น�าในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  ส�าหรับกิจกรรมหลักที่  ๒  เป็นกิจกรรมทักษะลูกเสือ  เพื่อ
พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และทักษะชีวิตในด้านต่าง  ๆ  อาทิ  การใช้
เข็มทิศและการสื่อสาร/การปีนก�าแพง/การส่งสัญญาณ/การสร้างเพิงพัก 
กางเต๊นท์  ก่อกองไฟ/การปฐมพยาบาล  ช่วยเหลือและการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยในเบ้ืองต้น  ทั้งนี้  กิจกรรมทักษะลูกเสือ  เป็นการพัฒนาปลูก
ฝังความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  รวมถึงการมีจิต
สาธารณะ และบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  โดยยึดหลักความสามัคคี 
ความมีน�้าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจ�าประเทศไทย   
  วันที่  ๒๔  เมษายน ๒๕๖๐  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้การ
รับรอง นายเหวียน ตัด ถั่น  (H.E.Mr. Nguyen Tat Thanh)  เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�านาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามประจ�าประเทศไทย  ที่ขอเข้าเยี่ยมคารวะ  เพื่ออ�าลาในโอกาสจะพ้นหน้าที่  โดยประธาน  สนช.  ได้กล่าวแสดงความ
ขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ  ที่ตลอดเวลากว่า  ๓  ปีที่ผ่านมาได้มีส่วนส�าคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประเทศ  และในด้านนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นขึ้น  แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยก�าลังอยู่ในช่วงของการ
ปรับเปลี่ยนการเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และยั่งยืน  อย่างไรก็ตาม  สนช.  พร้อมท่ีจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ
สถานเอกอัครราชทูตฯ  ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันต่อไป  เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประเทศทั้งสอง  และหวังว่า
จะได้มีโอกาสพบกันอีกในอนาคตอันใกล้นี้  ทั้งนี้ขออวยพรให้เอกอัครราชทูตฯ  และครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง 
และเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานสืบต่อไป
        นายเหวียน  ตัด  ถั่น  กล่าวว่า  ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าท่ีในประเทศไทยได้รับความร่วมมือด้านต่างๆ
เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้านแรงงานท่ีไทยและ
เวียดนามได้มีการท�าข้อตกลงการพัฒนาร่วมกันในการส่งออกและ
น�าเข ้าแรงงานให ้มีความถูกต ้องในอนาคต  โอกาสนี้ขอขอบคุณ
ทุกฝ่ายและขอบคุณคนไทยที่มอบมิตรไมตรีที่ ดีให้  และพร้อมท่ีจะ
สนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเวียดนามกับไทย
ให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะทางด้านรัฐสภา  เพ่ือเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป
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ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติย�้าการพิจารณาร่างกฎหมายลูกเป็นไปตามกรอบ ๖๐ วัน 

  วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๐  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  (สนช.) 

กล่าวถงึการพิจารณาร่างกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้  (กกต.)  และพรรคการเมือง  ว่า  ขณะน้ี

อยู่ในช้ันการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ  พร้อมย�้ากรอบการพิจารณาเป็นไปตามกรอบเวลา  ๖๐  วันนับแต่วันท่ี  ๑๘ 

เมษายน ๒๕๖๐ ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้ส่งร่างกฎหมายลูกทั้ง ๒ ฉบับ มายัง สนช. โดยจะต้องด�าเนินการ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายนนี้ แต่เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉิน  สนช. จะพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อน ทั้งนี้ได้น�าร่างกฎหมาย

ดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์ สนช. แล้ว เพื่อรับฟังความเห็นเพิ่มเติม ถือว่าด�าเนินการถูกต้องตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

และมีประชาชนส่งความคิดเห็นมาแล้ว ซึ่งความเห็นต่างก็มีได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย ส่วนจะมีการปรับแก้ต่างจาก

ร่างเดิมหรือไม่ ต้องรอผลการพิจารณาของ สนช.

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เตรียมพิจารณาจะบรรจุรายงาน พ.ร.บ. จริยธรรมสื่อ  

  วนัท่ี ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๐  นายอลงกรณ์ พลบตุร  รองประธานสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ (สปท.) คนทีห่น่ึง 

กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  ด้านสื่อมวลชน  สปท.  เตรียมเสนอรายงานร่าง

พระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ  ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน  เข้าสู่การประชุมของ  สปท.  ว่า 

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  (วิป  สปท.)  จะพิจารณาว่าจะมีการบรรจุเข้าสู่

วาระการประชุมของ  สปท.  หรือไม่    โดยยืนยันว่า  รายงานดังกล่าวไม่ใช่การปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน  แต่ตั้งใจให้

การประกอบวิชาชีพของสื่อมวลชนเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบสังคม  มีจรรยาบรรณ

  รองประธาน สปท. คนที่หนึ่ง กล่าวว่า ร่างรายงานดังกล่าว ยังต้องผ่านการพิจารณาอีกหลายขั้นตอน ทั้งในชั้นวิป 

สปท.  ที่ประชุมใหญ่  สปท.  และคณะรัฐมนตรี  (ครม.)  ซึ่งสิ่งใดที่ขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพ  หรือหลักสากล  ก็ไม่สามารถมีผล

บังคับใช้ได้  จึงขอให้สื่อมวลชนให้ความเห็นเข้ามา  และกรรมาธิการต้องเปิดกว้างรับฟังความเห็นด้วย
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ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแจงกรณีให้สัดส่วนผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  
  วันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๐  นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)  ชี้แจงถึงการให้มีสัดส่วน
ผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่า  เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญก�าหนดให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพ 
ร่วมเป็นวุฒิสภาในช่วงเปลี่ยนผ่าน ระยะ ๕ ปีแรก  เพื่อดูแลการปฏิรูปประเทศ  ดังนั้น ก็ต้องเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติด้วย  เพื่อให้การปฏิรูป  และการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ  เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยประธาน  กรธ.  ย�้าว่า
การก�าหนดสัดส่วนดังกล่าว  ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแต่อย่างใด  และผู้น�าเหล่าทัพ  ๖  คน  ไม่สามารถชี้น�าคณะ
กรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ทั้งหมด  และจะไม่มีอ�านาจเหนือนายกรัฐมนตรี  ที่จะเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ    
ส่วนการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์  ที่ในรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้อยู่ในแนวนโยบายแห่งรัฐนั้น  หากบัญญัติไว้ใน
แนวนโยบายแห่งรัฐ  รัฐบาลก็จ�าเป็นต้องด�าเนินการ  และหากหน่วยงานใดไม่ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  คณะกรรมการฯ
ก็สามารถยื่นเรื่องให้รัฐสภาตรวจสอบหน่วยงานนั้น  ๆ  ก่อนส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)  เพ่ือ
ไต่สวนลงโทษ  ซึ่งถือเป็นแนวทางการปฏิรูป  เพราะกฎหมายในปัจจุบัน
บังคับให้ประชาชนท�าตามแต่ภาครัฐกลับปล่อยปละละเลยก็ต้องถูกด�าเนินการ
ดังน้ัน  กฎหมายที่จะออกมาในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลง  เพื่อก�าหนดโทษ
เจ้าหน้าที่รัฐที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร่วมประชุมผู้น�า ASEAN และ AIPA ณ กรุงมะนิลา  
  วันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๐  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  (สนช.) 
เข้าร่วมการประชุมร่วมกันของผู้น�าอาเซียนกับผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนหรือ AIPA (ASEAN Leaders Interface with AIPA 
Representatives at ASEAN SUMMIT 2017) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในวันที่ ๒๙ เมษายน 
ที่ผ่านมา  โดยมีนายโรดรีโก้  ดูแตร์เต้  ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์  ในฐานะประธานอาเซียนเป็นประธานการประชุม  ก่อนท่ี
นาย  Pantaleon  D.  Alvarez  และประธาน  AIPA  จะกล่าวถึงมติที่รัฐสภา
ประเทศสมาชิกเสนอต่อฝ่ายบริหารของประเทศในอาเซียนใน  ๓  ประเด็นหลัก
ได้แก่  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการหารืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่าง 
ASEAN  กบั  AIPA  ในทุกระดบัให้มากขึน้  ขยายความร่วมมอืและความช่วยเหลอื
ระหว่าง  ASEAN  และ  AIPA  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอาเซียนในด้านสันติภาพ
ความมั่นคงและความก้าวหน้าของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (SDG)  รวมไปถึง
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง  ASEAN  และ  AIPA  ในรูปแบบนวัตกรรมและ
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง   
  จากนั้น ที่ประชุมได้เปิดให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง อาทิ ประธานาธิบดีอินโดนิเซียได้ขอให้
มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้แรงงานอพยพหรือแรงงานข้ามชาติในหมู่ประเทศอาเซียนอย่างเป็นธรรม 
นางอองซาน ซูจี ผู้น�าเมียนมาร์ ขอให้มีการพัฒนากฎหมายของประเทศในอาเซียนให้สอดคล้องกัน (harmonization of laws) 
และหลักนิติธรรม (the Rule of Law) ขณะที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยยืนยัน
ในกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  แต่ควรมีการท�าให้มีความเข้าใจในหลักกฎหมายและความหมายของหลัก
กฎหมายนี้อย่างแท้จริง
  ทั้งนี้  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว  พล.อ.  ประยุทธ์  ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า  ฝ่ายนิติบัญญัติจะช่วยเสริมสร้าง
ประชาคมอาเซียนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาล  โดยมีภารกิจส�าคัญคือ  การขจัดกฎหมาย 
กฎระเบียบที่ล้าหลัง  และเร่งรัดการออกกฎหมายใหม่ที่เป็นสากลและการอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินชีวิตของ
ประชาชน  นอกจากนี้  ฝ่ายนิติบัญญัติยังเป็นกลไกส�าคัญให้เกิดการบูรณาการในประชาคมอาเซียน  ผ่านการปรับกฎหมาย
ภายในของแต่ละประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีของอาเซียน  โดยการเร่งรัดการออกกฎหมายที่เก่ียวข้องและแต่ละ
ประเทศต้องไปพิจารณาให้สอดคล้องกัน อาทิ การข้ามแดน การค้าขายและภาษี
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เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงกรณีจัดซื้อระบบไอซีทีอาคารรัฐสภาใหม่ด้วยวิธีพิเศษ  

  วันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  นายสรศักดิ์  เพียรเวช  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  พร้อมด้วยนายไชยยันต์

ทิพโยสถ  วิศวกรอาวุโส  บริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่  ร่วมกันแถลงข่าวช้ีแจงกรณี

นายวชัระ  เพชรทอง  อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร  พรรคประชาธปัิตย์  ให้สมัภาษณ์กบัสือ่มวลชนถงึโครงการจดัซือ้จดัจ้าง

การออกแบบ  ICT  อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ด้วยวิธีพิเศษและมีการบังคับให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  ๗  วนั  ว่า  ข้อมูล

ของนายวัชระ  คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง  เนื่องจากการด�าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบพัสดุ  ไม่ได้มีสิ่งผิดปกติ

ใด  ๆ  และข้อเท็จจริงคือมีการขอขยายระยะเวลาใน

การด�าเนินการมาแล้วถึง  ๒  ครั้ง  ส่วนสาเหตุที่ต้อง

มีการจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษเป็นเพราะคณะกรรมการ

บริหารโครงการก ่อสร ้างอาคารรัฐสภาแห ่งใหม ่

ต ้องด�าเนินการสอดคล้องกับแผนระยะเวลางาน

การก่อสร้างที่วางไว้  หากไม่ด�าเนินการด้วยวิธีพิเศษ

อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารรัฐสภา

แห่งใหม่  ยื่นขอขยายเวลาก่อสร้าง  และน�าไปสู่การ

ฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยและเกิดความเสียหายแก่ทาง

ราชการได้

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระบุ การก่อสร้างรฐัสภาแห่งใหม่มคีวามคบืหน้าอย่างก้าวกระโดด และเป็นไปตามแผนงานทีว่างไว้ 

  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  นายสรศักดิ์  เพียรเวช  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เปิดเผยขณะลงพื้นที่ติดตาม

การก่อสร้างอาคารรฐัสภาแห่งใหม่ ย่านเกยีกกาย ว่ามคีวามคบืหน้าแล้วถงึร้อยละ ๓๕.๕ โดยอาคารทีท่�าการหลกัของส�านกังาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่มีจ�านวน ๘ ชั้น ขณะนี้สร้างถึงพื้นอาคารชั้น ๘ แล้ว ส่วนอาคารที่ท�าการส�านักงานเลขาธิการ

วฒุสิภาก่อสร้างถงึชัน้ท่ี  ๖  จากแบบซ่ึงมจี�านวน  ๗  ชัน้  ส�าหรับพืน้ทีเ่ดมิของชุมชนทอผ้าและโรงเรยีนโยธินบรูณะท่ีย้ายออกไป

เป็นชุดหลังนั้น  ขณะนี้  บริษัทก่อสร้างได้เข้าใช้พื้นท่ีดังกล่าวแล้วท้ังหมดเพ่ือวางเหล็กส�าหรับก่อสร้างท่ีขนมาจากแหล่งผลิต

บ้านฉาง  จังหวัดระยอง  จึงจะเห็นได้ว่าต้ังแต่ตนเข้ารับหน้าที่ดูแลการก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคม  ๒๕๕๘  จนถึงขณะนี้

ความคืบหน้าการก่อสร้างเป็นไปอย่างก้าวกระโดด  เป็นที่น่าพอใจ  และเป็นไปตามแผนงานทุกประการ  ทั้งนี้  คาดว่าภายใน

สิ้นปี ๒๕๖๐ จะคืบหน้าถึงร้อยละ ๕๐

  นายสรศักดิ์  กล่าวต่อไปว่า  นอกจากอาคารหลักแล้วยังมี

อาคารของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา  ซึ่งเป็น

อาคาร  ๓  ชั้น  ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างในเดือน

กันยายน  นี้  อย่างไรก็ตาม  ตนต้องการเห็นรัฐสภาซึ่งเป็นสัญลักษณ์

ของประเทศชาติมีความสมบูรณ์แบบ  แม้ที่ผ่านมาจะมีอุปสรรค 

แต่ขอให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้าใจและให้ก�าลังใจเพื่อให้

การสร้างส�าเร็จ  พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ท�าให้การก่อสร้างคืบหน้าไป

ด้วยดี
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ตุรกีเริ่มเปิดคูหาลงคะแนนการลงประชามติเพิ่มอ�านาจให้กับประธานาธิบดี 
 วันที่  ๑๖  เมษายน  ๒๕๖๐  หน่วยลงคะแนนในเมืองดิยาร์บากีร์และตามเมืองต่าง  ๆ  ทางภาคตะวันออกเปิด
ลงประชามตเิป็นแห่งแรก  ๆ  และตามด้วยทีน่ครอิสตนับลู  กรงุองัการา  และ
ตามเมืองต่าง  ๆ  ทั่วประเทศ  ทั้งนี้  หากประชาชนชาวตุรกีลงคะแนนรับร่าง
แก้ไขกฎหมาย  จะเท่ากับเพิ่มอ�านาจให้กับประธานาธิบดีในการมีอ�านาจ
บรหิารเดด็ขาด  รวบอ�านาจไว้ทีศ่นูย์กลาง  และมอี�านาจโดยตรงในการแต่งตัง้
คณะรัฐมนตรี  ในขณะท่ีผลสุ่มส�ารวจความคิดเห็นยังไม่แน่นอน  เช่นเดียวกับ

นักวิเคราะห์ที่กล่าวว่า ผลการลงคะแนนน่าจะสูสีกัน

การลงประชามติตุรกีที่ผ่านมาอาจเป็นการลงคะแนนที่ไม่โปร่งใส 
  วนัท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ นางอาเลฟ โครนุ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรออสเตรยีท่ีร่วมในคณะสงัเกตการณ์ของสภายโุรป 
ให้สมัภาษณ์ว่า  มข้ีอน่าสงสยัส�าหรบักฎหมายตรุกทีีอ่นญุาตให้เจ้าหน้าทีเ่ท่านัน้ทีม่สีทิธเิปิดซองลงคะแนน  และให้คณะกรรมการ
การเลอืกตัง้เป็นผูต้ดัสนิว่าซองลงคะแนนท่ีไม่ลงตราประทบัถอืว่าเป็นโมฆะหรือไม่  จงึอาจมคีะแนนท่ีไม่โปร่งใสมากถงึ  ๒.๕  ล้านคะแนน 
ซึง่คณะสงัเกตการณ์ของสภายโุรป ๔๗ คน ระบกุ่อนหน้าน้ีว่า การลงประชามติ
แก้ไขรัฐธรรมนูญตุรกีเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบรัฐสภาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม  เพราะกลุ่มสนับสนุนที่ให้แก้ไข
ได้รบัความสนใจจากส่ือมากกว่ากลุม่คัดค้าน  ส่วนสือ่ทีค่ดัค้านการลงประชามติ
จะไม่ได้รบัการสนบัสนนุ  ด้านพรรคประชาธปิไตยประชาชนทีเ่ป็นฝ่ายค้านและ
สนับสนุนชาวเคิร์ดได้ยื่นร้องเรียนว่า  มีบัตรลงคะแนนที่ไม่มีตราประทับมาก
ถงึ  ๓  ล้านใบ  คดิเป็นกว่า  ๒  เท่าของคะแนนท่ีฝ่ายสนบัสนนุให้แก้รฐัธรรมนญู
ชนะฝ่ายคดัค้านด้วย 

สภาผู้แทนราษฎรอังกฤษเตรียมการลงมติเพื่อเสนอจัดการเลือกตั้งก่อนก�าหนด

  วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๐  พรรคแรงงานซึ่งเป็นฝ่ายค้านได้ให้การสนับสนุนการเลือกตั้งหลังจากที่นางเทเรซา

เมย์  นายกรัฐมนตรี  ประกาศเรื่องจัดการเลือกตั้งก่อนก�าหนด  ท�าให้มีความเป็นไปได้สูงว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนจากสภา

อย่างน้อย  ๒  ใน  ๓  เนื่องจากพรรคอนุรักษ์นิยมมีเสียงในสภา  ๓๓๐  เสียงจากทั้งหมด  ๖๕๐  เสียง  ขณะที่พรรคแรงงานมี 

๒๒๙  เสียง  หากสภาลงมติเห็นชอบ  อังกฤษจะต้องยุบสภาในวันที่  ๓

พฤษภาคม  ๒๕๖๐  และเริม่หาเสยีงเรว็ทีส่ดุ  เพราะองักฤษจะต้องประชมุกบั

ผูน้�าชาตสิมาชิกอยีใูนวนัที ่ ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๐  เรือ่งยทุธศาสตร์เบร็กซิท

เพื่อเริ่มเจรจาอย่างเป ็นทางการราวเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๐  ทั้งนี้

หนังสือพิมพ์เดอะซัน  ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีถึง  สาเหตุท่ี

เปลี่ยนใจจัดการเลือกตั้งก่อนก�าหนด  เพราะอังกฤษอาจถูกบีบหากเจรจา

กับอียูในช่วงใกล้เลือกตั้งตามก�าหนดเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓  ซ่ึงจาก

อังกฤษจะต้องออกจากอียูภายใน ๒ ปีหรือภายในปี ๒๕๖๒  

นายเรเจป  ไดยิป แอร์โคอัน

นางเทเรซา เมย์
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นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้รับเสียงสนับสนุนจากรัฐสภา เตรียมจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า 

  วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๐  สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร

ของอังกฤษ  ลงมติ  ๕๒๒  เสียง  เพื่อสนับสนุนแผนจัดเลือกตั้งล่วงหน้า

วนัท่ี  ๘  มถินุายน  ๒๕๖๐  จากก�าหนดเดิมในปี  ๒๕๖๓  ตามข้อเสนอ

ของนางเทเรซา  เมย์  นายกรฐัมนตร ี เพือ่ต้องการอ�านาจเดด็ขาดผลักดนั

กระบวนการเบร็กซิท  หรือการเจรจาเพื่อออกจากสหภาพยุโรป  (อียู) 

ตามผลประชามติปีที่แล้ว  และเพื่อเยียวยาปัญหาแตกแยกในประเทศ

จากเรื่องนี้   

ผู้น�าสายปฏิรูปของอิหร่าน ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอิหร่านสมัยที่สอง

  วันที่  ๒๑  เมษายน ๒๕๖๐  อิหร่านได้เริ่มการหาเสียงอย่างเป็นทางการ  ซึ่งการเลือกตั้งประธานาธิบดีอิหร่านมีขึ้น

ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีผู้สมัครที่คาดว่าจะได้รับการเลือกตั้ง ๓ คน ได้แก่ นายฮัสซัน โรว์ฮานี ผู้น�าสายปฏิรูป

ของอหิร่าน นายเอบราฮมิ ไรซ ีนกัสอนศาสนา และนายโมฮมัหมดั บาเกอร์ กาลบิาฟ นายกเทศมนตรกีรุงเตหะราน โดยนายฮสัซัน

โรว์ฮานี  ให้ค�ามั่นสัญญาในการหาเสียงเลือกตั้งว่าจะด�าเนินนโยบายสายกลางและเปิดประเทศสู่โลกภายนอก 

      โดยในวันเลือกตั้งได้มีชาวอิหร่านออกมาใช้สิทธิ

อย่างล้นหลาม  จนต้องเลื่อนเวลาปิดหีบออกไป  ๕  ชั่วโมง 

ซึ่งผลการเลือกตั้งได้ประกาศว่า นายฮัสซัน โรว์ฮานี ผู้น�าสาย

ปฏิรูปของอิหร่าน  ชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดี  และได้

ด�ารงต�าแหน่งเป็นสมัยที่สอง  มีคะแนนน�านายเอบราฮิม  ไรซี 

นักสอนศาสนา  ด้วยคะแนนร้อยละ  ๕๖.๘  ต่อ  ๓๘.๕  หรือ 

๒๒.๗  ล้านเสียงต่อ  ๑๕.๔  ล้านเสียง  โดยไม่จ�าเป็นต้องมี

การเลือกตั้งรอบสองอีกต่อไป

สภาผู้แทนราษฎรเยอรมนีผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายห้ามสตรีมุสลิมสวมชุดคลุมแบบเต็มตัวที่ไม่เห็นหน้า  

  วันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๐  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเยอรมนีผ่านความเห็นชอบ  ร่างกฎหมายห้ามสตรีมุสลิม

สวมชุดคลุมแบบเต็มตัวท่ีไม่เห็นหน้า  โดยระบุว่า  รัฐมีหน้าท่ีจะต้องกระท�าอย่างเป็นกลางท้ังทางด้านความคิดและศาสนา 

โดยจะไม่ได้ห้ามการสวมบุรกาในที่สาธารณะ  แต่ร่างกฎหมายนี้ห้ามข้าราชการ  เจ้าหน้าที่เลือกตั้ง  เจ้าหน้าที่กองทัพ

และเจ้าหน้าที่ตุลาการสวมบุรการะหว่างปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตาม  ค�าสั่งห้ามปิดบังใบหน้าไม่ครอบคลุมเจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุขที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการติดเชื้อและ

ต�ารวจที่ต้องปกปิดตัวตน  นอกจากนี้  ยังให้สิทธิเจ้าหน้าที่

ขอให้ประชาชนเปิดเผยใบหน้าเพื่อตรวจสอบว่าตรงกับ

บัตรประจ�าตัวหรือไม่ด้วย 

นางเทเรซา เมย์

นายฮัสซัน โรว์ฮานี
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นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นประกาศแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะมีอายุครบ ๗๐ ปี 
  วนัที ่ ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  นายชนิโซะ  อาเบะ  นายกรฐัมนตรญีีปุ่น่  กล่าวว่า  จะด�าเนนิการครัง้ประวัตศิาสตร์
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายหลักของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  ซึ่งจะแก้ไขรัฐธรรมนูญท่ีสหรัฐอเมริการ่างขึ้นตั้งแต่ญ่ีปุ่นแพ้สงครามโลก
ครั้งที่  ๒  ให้สอดคล้องกับค่านิยมความเป็นญี่ปุ่นให้มากขึ้น  เช่น  ให้ความส�าคัญกับหน้าที่มากกว่าสิทธิ  ให้ความส�าคัญกับ
ครอบครัวมากกว่าบุคคล  โดยรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๔๙๐  ทั้งนี้  กลุ่มคัดค้านการแก้ไข
ระบุว่า  รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นสัญลักษณ์ของความรักสงบและเตือนใจไม่ให้ญี่ปุ่นกระท�าผิดซ�้ารอยอีก  การแก้ไขอาจเป็น
การบิดเบือนประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของประเทศ  แต่กลุ่มอนุรักษ์นิยม
มองว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เขียนและบังคับใช้โดยกองก�าลังผู ้ยึดครอง
เป็นความอับอายระดับชาติ  และไม่ค�านึงถึงความเป็นจริงทางภูมิรัฐศาสตร์
ในปัจจุบัน  กลุ่มสนับสนุนการแก้ไขไม่ได้เรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา  ๙ 
แต่ต้องการแก้ไขเนื้อความให้ยอมรับกองก�าลังป้องกันตนเองว่าเป็น

กองทัพ และชี้แจงสิทธิของญี่ปุ่นที่จะมีไว้เพื่อปกป้องตนเองด้วย 

ประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเสนอให้มีการจัดท�ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่  
  วันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  นายนิโกลัส  มาดูโร  ประธานาธิบดีเวเนซุเอลาประกาศต่อผู้สนับสนุนหลายพันคน
ในกรุงการากัส  เนื่องในวันแรงงานสากลว่า  ก�าลังจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญพลเมืองท่ีมีตัวแทนจากภาคส่วนชนช้ันแรงงาน
และสภาท้องถิ่นเป็นสมาชิกจ�านวน  ๕๐๐  คน  โดยให้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  แทนรัฐสภาที่ฝ่ายค้านครอง
เสียงข้างมาก  และให้เหตุผลว่า  กฎหมายฉบับใหม่มีความจ�าเป็นเพ่ือสกัดกั้นการท�ารัฐประหารของขบวนการฟาสซิสต ์
ที่ก�าลังสร้างภัยคุกคามให้แก่ประเทศ  ด้านฝ่ายค้านออกมาปฏิเสธแนวคิด
ของผู ้น�ารัฐบาลเวเนซุเอลาทันที  เพราะเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะ
ไม่ได้เป็นผลมาจากการเลือกตั้งโดยตรง  แต่จะถูกร่างโดยกลุ่มบุคคลที่เป็น
แรงงานและเกษตรกร  สิ่งนี้จึงเปรียบเสมือนการก่อรัฐประหาร  ฝ่ายค้าน
จึงขอให้บรรดาผู้ประท้วงออกมาชุมนุมปิดถนนและจะจัดการชุมนุมใหญ่
ทั้งน้ีสถานการณ์การชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้ประธานาธิบดีออกจาก

ต�าแหน่ง ยังคงด�าเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า  ๑  เดือนแล้ว 

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาลงมติผ่านร่างกฎหมายประกันสุขภาพ  

  วันที่    ๕    พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ร่างกฏหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่ของรัฐบาลทรัมป์  หรืออเมริกัน  เฮลธ์  แคร์ 

ซึ่งหวังจะน�ามาใช้แทนกฏหมายประกันสุขภาพฉบับเดิมของรัฐบาลบารัค  โอบามา  หรือ  โอบามาแคร์  โดยผ่านการลงมติใน

สภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนน  ๒๑๗  ต่อ  ๒๑๓  ซึ่งพรรครีพับลิกันฝ่ายทรัมป์  ต้องการคะแนน  ๒๑๖  เสียง  ขณะที่

ฝ่ายเดโมแครตไม่มใีครลงคะแนนสนบัสนนุ  อย่างไรกต็าม  ร่างกฎหมายฉบบัน้ี 

ซึ่งถือเป็นชัยชนะครั้งแรกของทรัมป์  นับตั้งแต่ด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกา  โดยกฎหมายนี้จะต้องส่งให้วุฒิสภาลงมติรับรองอีกคร้ัง 

ทัง้น้ี  นายทรมัป์  ได้แสดงความยนิดต่ีอชยัชนะครัง้น้ี  โดยเชือ่มัน่ว่ากฎหมาย

ฉบบัน้ีจะได้รับรองการลงมติจากวุฒสิภาต่อไป

นายชินโซะ อาเบะ

นายนิโกลัส มาดูโร
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กัมพูชาประกาศพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกว่าด้วยอาเซียน  
  วนัท่ี  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  นายซนั  จนัทร  รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมกมัพชูากล่าวว่า  ผูเ้ข้าร่วมการประชมุ
ในเวทีเศรษฐกิจโลกว่าด้วยอาเซียนจะมีทั้งผู้น�าจากภาคส่วนต่าง ๆ และนักวิจัยจากทั่วโลกกว่า ๖๒๐ คน รวมถึงนายโรดริโก 
ดูเตอร์เต  ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์  นายเหวียน  ซวน  ฟุก  นายกรัฐมนตรีเวียดนาม  นายทองลุน  สีสุลิด  นายกรัฐมนตรี 
สปป. ลาว และนายจิน ลี่ฉวิน ประธานธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานแห่งเอเชีย  ท่ีจะเดินทางมาเข้าร่วมด้วย  ขณะที่นายฮุน  เซน
นายกรัฐมนตรีกัมพูชา  จะเป็นประธานในพิธีเปิดในวันท่ี๑๑  พฤษภาคม
๒๕๖๐  นายซันกล่าวว่า  การประชุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีของกัมพูชา
ที่จะแสดงศักยภาพด้านการลงทุนให้นักลงทุนต่างชาติรับรู้  ซึ่งจะช่วย
ดึงดูดนักลงทุนและนักท่องเที่ยวให้มายังกัมพูชามากขึ้นนอกจากนี้
ยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ  ในภายหลังการประชุม
เสรจ็สิน้  ผูเ้ข้าร่วมประชมุทกุคนจะได้เดนิทางจากกรงุพนมเปญไปเยี่ยมชม
อุทยานประวัติศาสตร์นครวัดที่จังหวัดเสียมราฐด้วย

 
 

ประธานาธิบดีฝรั่งเศสยืนยันจะด�าเนินงานอย่างสุดความสามารถ  
  วันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  นายแอมานุแอล  มาครง  อดีตนายธนาคารในวาณิชธนกิจ  ซึ่งสนับสนุนสหภาพ
ยุโรป  หรือ  อียู  จะได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์  แต่ต้องเผชิญกับความท้าทาย
ในการผลักดันนโยบายท่ีได้รณรงค์หาเสียงไว้ให้ส�าเร็จ  นายมาครง  ได้กล่าวปราศรัยหลังรับทราบผลการเลือกตั้งที่ส�านักงาน
ใหญ่การรณรงค์หาเสียงว่า  จะท�างานอย่างสุดความสามารถในการแก้ไข
ความแตกแยกที่ก�าลังท�าลายฝรั่งเศสและได้ย�้าว่า  การเลือกตั้งในครั้งนี ้
ฝรั่งเศสเป็นผู้ชนะ  ผลการนับคะแนนล่าสุดที่นับไปแล้วกว่าร้อยละ  ๘๐  นั้น 
นายมาครง ได้คะแนนเสยีงร้อยละ  ๖๕.๑๗  ชนะนางเลอเปน  ทีไ่ด้คะแนนเสยีง
เพียงร้อยละ  ๓๔.๘๓  แต่ในการเลือกต้ังครั้งนี้  ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง
ชาวฝรั่งเศสถึง  ๑  ใน  ๓  ไม่ลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครคนใด  หรือ  คิดเป็น
ร้อยละ ๒๔.๕๒ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดนับตั้งแต่การเลือกตั้งประธานาธิบดี
ฝรั่งเศสในปี ๑๙๖๙ 

ฝรั่งเศสสรุปผลการนับคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีว่า นายแอมานุเอล มาครง ได้รับชัยชนะ 

  วนัท่ี    ๘    พฤษภาคม  ๒๕๖๐  แถลงการณ์กระทรวงมหาดไทยระบวุ่า  นายแอมานแุอล  มาครง  ผูส้มคัรสายกลางได้รบั

เลือกตั้งไปด้วยคะแนน ๒๐,๗๕๓,๗๙๗ คะแนน และนางมารีน เลอ เปน ๑๐,๖๔๔,๑๑๘ คะแนน  ส่วนผู้ที่ไม่ต้องการเลือก

ผู้สมัครคนใดอยู่ที่ร้อยละ  ๒๕.๔๔  นับว่าสูงที่สุดตั้งแต่การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสปี  ๒๕๑๒  ตัวเลขผู้หย่อนบัตรเปล่า

และบัตรเสียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสรอบสอง  คิดเป็นร้อยละ  ๙  ของผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง 

มากกว่าเดิมที่มีร ้อยละ  ๒  ในการเลือกต้ังประธานาธิบดีรอบแรก

ซึ่งเท่ากับว่าหนึ่งในสามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อยากเลือกท้ังสองคน

และการหย่อนบัตรเปล่าถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติท่ีผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง

ชาวฝรั่งเศสมักแสดงออกเมื่อต้องการประท้วงการเลือกต้ัง  ขณะที่

การเลือกตั้งฝรั่งเศสในคร้ังนี้แตกต่างจากครั้งก่อนท่ีมักเป็นการชิงชัยกัน

ระหว่างพรรคกระแสหลักฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวา  

นายแอมานุเอล มาครง
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ชาวเนปาลพากันออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นครั้งแรกในรอบ ๒๐ ปี 
  วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ชาวเนปาลพากันออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นครั้งแรกในรอบ  ๒๐  ป ี
เพื่อเลือกผู้แทนสภาท้องถิ่น  หลังเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเม่ือปี  ๒๕๔๐ 
ทั้งนี้  ความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดสงครามกลางเมืองสิ้นสุดลงโดยข้อตกลง
สันติภาพเมื่อปี ๒๕๔๙ และประเทศเนปาลได้เปลี่ยนจากราชอาณาจักร
เป็นสาธารณรัฐเมื่อรัฐธรรมนูญใหม่ผ่านความเห็นชอบในปี  ๒๕๕๘
ซึ่งก�าหนดให้มีการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นสภาจังหวัด  และการเลือกตั้ง
ทั่วไปภายในเดือนมกราคม  ๒๕๖๑  

ฟิลิปปินส์ จัดการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ  

  วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พันเอก เอ็ดการ์ด อเรวาโล ผู้อ�านวยการส�านักงานกิจการสาธารณะ กองบัญชาการ

กองทัพฟิลิปปินส์  ระบุว่า  ผู้บัญชาการทหาร  ๑๐  ชาติสมาชิกอาเซียนจะเข้าร่วมประชุมที่ฟิลิปปินส์เป็นเวลา  ๕  วัน

ระหว่างวันที่  ๑๕-๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  โดยมี  พลเอก  เอดูอาร์โด  อาโน  เสนาธิการกองบัญการกองทัพฟิลิปปินส์

ท�าหน้าท่ีเป็นประธานการประชมุ  วาระการประชมุจะเน้นเรือ่งความมัน่คงทางทะเล  การช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมและรบัมอื

ภัยพิบัติ  การต่อต้านการก่อการร้าย  การรับมือโรคระบาด  และการรักษาสันติภาพ  พันเอก  เอ็ดการ์ดกล่าวว่า 

ก่อนหน้าการประชุมครั้งนี้  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

และข่าวกรองอาเซียนจะประชุมว่าด้วยการปฏิบัติการ

ทางทหารอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ  และการประชุม

เจ้ากรมข่าวทหารอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือส่งเสรมิ

ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคงใน

ภูมิภาคด้วย  

          
คณะกรรมการในสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ไม่รับค�าร้องให้ถอดถอนนายโรดริโก ดูเตอร์เต  ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์

  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  คณะกรรมการมีมติ

เป็นเอกฉันท์ไม่รับค�าร้องของ  นายการี  อะเลฆันโด  สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายขวาขนาดเล็กที่กล่าวหานายโรดริโก

ดูเตอร์เต  ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ว่า  มีกระท�าการไม่เหมาะสม

และทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชน  กรณีปกปิดทรัพย์สิน

และสนับสนุนการฆ่าตัดตอนชาวฟิลิปปินส์ในการท�าสงคราม

ปราบปรามยาเสพตดิ

นายโรดริโก ดูเตอร์เต
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คณะกรรมาธิการ

แวดวง

คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

	 วันที่	 ๒๐	 เมษายน	 ๒๕๖๐	 คณะกรรมาธิการ	

(กมธ.)	 การคมนาคม	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	

น�าโดย	พลโท	จเรศักณิ	์อานุภาพ	ประธานคณะกรรมาธกิารฯ

พร้อมคณะ	 รับยื่นรายชื่อผู ้สนับสนุนให้เพิ่มบทลงโทษ

คนขับรถแข่งบนทางสาธารณะแล้วชนคนตายให้เทียบเท่า

กับเจตนาฆ่าคนตาย	 จ�านวน	 ๓๕,๐๐๐	 รายชื่อ	 จาก	

นางศรัญญา	ช�านิ	คุณแม่น้องการ์ตูน	เด็กหญิงวัย	๕	ขวบ	

ผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์	 จากเหตุการณ์ที่มีรถยนต์

ขับแข่งขันกันบนทางสาธารณะเสียหลักพุ่งเข้าชนร้านสเต็ก

ย่านบางบอนของนางศรัญญา	 ท�าให้สามีของนางศรัญญาเสียชีวิตและลูกสาวพิการทางสมอง	 เนื่องจากเห็นว่าผู้ขับขี่

มีเจตนาแข่งขัน	 ซึ่งทราบก่อนแล้วว่าไม่ใช่การขับขี่ตามปกติที่กฎหมายก�าหนดไว้	 และไม่ใช่ความประมาท	 มีความเสี่ยงสูง

ที่ก่อให้เกิดอันตรายอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต	 ดังนั้น	 จึงไม่ควรมีการหย่อนโทษ	 และควรเพ่ิมบทลงโทษให้เทียบเท่า

การก่อคดีฆาตกรรมด้วยการแข่งขัน	ด้าน	พลโท	จเรศักณิ์		กล่าวว่า	เรื่องนี้ทาง	กมธ.	การคมนาคม	สนช.	จะรับไว้พิจารณา	

โดยจะน�าไปตรวจสอบกับกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 ท้ังนี้	 ขอให้ประชาชนทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาในหลาย	 ๆ	 เรื่อง	

เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ขับขี่รถในปัจจุบัน

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

	 วันท่ี	 ๒๔	 เมษายน	 ๒๕๖๐	 มีการประชุมของคณะกรรมาธิการ	 (กมธ.)	 การสาธารณสุข	 สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	 (สนช.)	โดยมี	 นายแพทย์เจตน์	 ศิรธรานนท์	 เป็นประธานการประชุม	 เพื่อพิจารณาถึงการใช้ศาสตร์มณีเวช	

ซึ่งเป็นแพทย์ทางเลือกเพื่อใช้ปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย	 โดยได้เชิญ	 นายแพทย์นภดล	 นิงสานนท์	 ที่ปรึกษาสถาบัน

สุขภาพเด็กแห่งชาติ	 มหาราชินี	 และแพทย์หญิงวิจิตรา	 วงศ์บุญสิน	 กุมารแพทย์	 ประจ�าโรงพยาบาลบางปะกอก	 ๑

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์มณีเวชเข้าให้ข้อมูลพบว่า	 ศาสตร์ดังกล่าวเป็นศาสตร์ท่ีช่วยส่งเสริมสุขภาพ	 ปรับสมดุล

โครงสร้างร่างกาย	 รกัษาและป้องกันโรค	 ลดการผ่าตดั	 ลดการใช้ยา

หรือช่วยหยุดยาได้	อาทิ	การรักษาแก้ไขโครงสร้างกระดูกที่ผิดปกติ

ให้สมดุล	ปรับท่าทางต่าง	ๆ	ที่อยู่ในชีวิตประจ�าวันให้สมดุล	ไม่ก่อ

ให้เกิดโรคทั้งท่ายืน	เดิน	นอน	ทั้งนี้	ภายหลังจากรับฟังข้อมูลแล้ว	

กรรมาธิการฯ เห็นว่า ศาสตร์มณีเวชมีประโยชน์ต่อประชาชน

เป็นอย่างมาก	 จึงควรมีการศึกษาวิจัยให้ได้รับการยอมรับและน�า

มาเผยแพร่	 รวมทั้งสนับสนุนให้เป็นภูมิปัญญาไทยและสิทธิบัตร

ของประเทศไทยต่อไป
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คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

	 วันที่	 ๒๕	 เมษายน	 ๒๕๖๐	 คณะกรรมาธิการ	 (กมธ.)	 การศาสนา	 ศิลปะ	 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	(สนช.)	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	มอบเงินให้แก่ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	วิชิตชลชัย	ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	เพื่อสนับสนุนโครงการอบรม	หลักสูตร	“มัคคุเทศก์”	จ�านวนเงิน	๘๐๐,๐๐๐	บาท	จากนั้นได้มอบ

เงินจ�านวนดังกล่าวให้กับสถาบันการพลศึกษา	 โดยมี	 นายปริวัฒน์ 

วรรณกลาง	 อธกิารบดสีถาบนัการพลศกึษา	 เป็นผูรั้บมอบ	 เพือ่น�าไปใช้

ในการผลิตมัคคุเทศก์ที่มีประสิทธิภาพและพอเพียงต่อการรับรอง

นักท่องเที่ยว	 ทั้งนี้	 เนื่องจากคณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว

ในคณะกรรมาธิการการศาสนา	 ศิลปะ	 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	

เห็นว่า	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความส�าคัญต่อการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของไทย	 และท่ีผ่านมามีนักท่องเท่ียวเพ่ิมมากขึ้นอย่าง

รวดเรว็	 ท�าให้ประเทศไทยผลิตมัคคุเทศก์ได้ไม่ทันต่อสถานการณ์	 ส่งผล

ให้ชาวต่างชาติถือโอกาสเข้ามาประกอบอาชีพมัคคุเทศก์อย่างผิดกฎหมาย	 สร้างภาพลักษณ์ในเชิงลบต่อประเทศไทย

โดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	สถาบันการพลศึกษา	สมาคม

มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย	 สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว	 ร่วมกันจัดหลักสูตรอบรม	 ทั้งนี้	 สถาบันการพลศึกษา	

ได้จัดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์	 รุ่นที่	 ๑	 ระหว่างวันที่	 ๗-๓๐	 เมษายน	 ๒๕๖๐	ณ	 สถาบันการพลศึกษา	 วิทยาเขตชลบุรี	

โดยเน้นให้โอกาสบุคคลมีรายได้น้อยและมีความประสงค์จะประกอบอาชีพมัคคุเทศก์เข้ารับการฝึกทักษะภาคปฏิบัติ	 โดย

มสีมาคมด้านการท่องเที่ยวรองรับในการฝึกงาน	 ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน	 ๕๑	 คน	 แบ่งเป็นหลักสูตร	 “มัคคุเทศก์

ภาษาจีน”	จ�านวน	๑๘	คน	และหลักสูตร	“มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ”	จ�านวน	๓๓	คน

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

													วันที่	๒๕	เมษายน	๒๕๖๐	นายวัลลภ	ตังคณานุรักษ์	สมาชิก

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ	 (กมธ.)	

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 ประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	....	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	(สนช.)	แถลงถึง

ความคืบหน้าของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	

(พ.ร.ป.)	 ว่า	 กมธ.	 ได้ยึดกรอบการท�างานตามที่ประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติได้วางไว้คือ	 พยายามพิจารณาให้แล้วเสร็จเพ่ือน�าเข้าท่ีประชุม	

สนช.	ในวันที่	๘	และวันที่	๑๕	มิถุนายน	๒๕๖๐	ซึ่ง	กมธ.	จะมีการประชุมสัปดาห์ละ	๓	วัน	ส�าหรับครั้งที่	๒	ที่ประชุมได้

พิจารณาไปแล้วถึงมาตราที่	๑๕	จากทั้งหมด	๑๔๒	มาตรา	ซึ่งใน	๑๓	มาตรา	มี	๓	มาตราที่ยังไม่ได้ข้อสรุป	ได้แก่	มาตรา	๑	

เกี่ยวกับค�านิยาม	เนื่องจากในร่าง	พ.ร.ป.	ไม่มีค�านิยามว่า	“พรรคการเมือง”	ซึ่ง	กมธ.	เห็นว่าหากเพิ่มค�านี้จะมีความชัดเจน

มากยิ่งขึ้น	ส่วนมาตรา	๔	เกี่ยวกับทุนประเดิมในการก่อตั้งพรรค	จ�านวน	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท	มีผู้น�าเสนอหลายความคิดเห็น

ต้องใช้เวลาในการพิจารณา	 และมาตรา	 ๑๕	 เกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและ

สมาชิกพรรค	ซึ่ง	กมธ.	เห็นว่าควรมีการก�าหนดมาตรฐานที่ต่างกัน	โดยจะต้องน�ารัฐธรรมนูญฯ	พ.ศ.	๒๕๖๐	มาประกอบ
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การพิจารณาโดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นหลัก	 ส่วนประเด็นการเรียกเงินเก็บจากสมาชิกพรรคไม่น้อย

กว่าปีละ	๑๐๐	บาท	และการก�าหนดการจ่ายแบบตลอดชีพไม่น้อยกว่า	๒,๐๐๐	บาท	ยังมีความเห็นเป็น	๒	แนวทาง	คือ

บางส่วนเห็นว่าไม่ควรเก็บ	 บางส่วนเห็นว่าเก็บได้เพราะเป็นจ�านวนเงินไม่มาก	 ท้ังนี้	 กมธ.	 จะพิจารณาเนื้อหาตาม

รายมาตราพอเสร็จสิ้นจะใช้เวลาที่เหลือพิจารณาทบทวนมาตราที่ยังไม่ได้ข้อสรุป	 โดยคาดว่าจะพิจารณาท้ังฉบับเสร็จส้ิน

ภายในวันที่	๒๐	พฤษภาคม	๒๕๖๐

	 วันที่	 ๒๖	 เมษายน	 ๒๕๖๐	 นายวัลลภ	 ตังคณานุรักษ์	 โฆษกคณะกรรมาธิการ	 (กมธ.)	 วิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติ	(พ.ร.บ.)	ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	....	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	(สนช.)	เปิดเผย

ภายหลังการประชุมว่า	ที่ประชุมได้พิจารณามาตรา	๑๖-๒๒	โดย	กมธ.	มีมติปรับแก้ในมาตรา	๑๗	วรรค	๓	กรณีการขอ

จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง	 ซึ่งก�าหนดหากนายทะเบียนคือ	คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 (กกต.)	 ตรวจพบว่าข้อบังคับ

พรรคการเมืองยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	 พรรคจะต้องด�าเนินการแก้ไขภายใน	 ๓๐	 วันนั้น	 กมธ.	 เห็นว่าช่วงเวลาดังกล่าว

น้อยเกินไปอีกทั้งจะมีผลไปสู่การถูกยุบพรรค	จึงมีมติแก้ไขเวลาให้เป็น	๖๐	วัน	และหากยังแก้ไขหรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน

ได้ก�าหนดขยายเวลาออกไปอีก	 ๓๐	 วัน	 รวมระยะเวลา	 ๙๐	 วัน	 โดย	 กมธ.	 มีมติให้กฤษฎีกาไปศึกษาและก�าหนดนิยาม

ถ้อยความที่ปรากฏในมาตรา	 ๒๒	 เกี่ยวกับค�าว่าสมาชิก	 และกฎหมายให้มีความชัดเจน	 เนื่องจากมาตราดังกล่าว

ระบุให้กรรมการบริหารพรรคมีหน้าที่ควบคุมไม่ให้สมาชิกพรรคกระท�าการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ	 กฎหมาย	 ระเบียบข้อบังคับ

ต่าง	 ๆ	 ทั้งนี้	 เนื่องจากสมาชิกพรรคมีหลายประเภท	 และค�าว่ากฎหมายอาจก�าหนดให้ชัดเจนขึ้นหรือไม่	 ว่าเป็นกฎหมาย

เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง	กฎหมายพรรคการเมือง

				 วันที่	 ๑	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๐	 นายวัลลภ	 ตังคณานุรักษ์	 โฆษกคณะกรรมาธิการ	 (กมธ.)	 วิสามัญพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติ	(พ.ร.บ.)	ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	....	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	(สนช.)	แถลงความ

คืบหน้าการพิจารณา	ว่า	ขณะนี้คณะกรรมาธิการฯ	 (กมธ.)	พิจารณาในมาตรา	๒๓-๓๒	โดยมีการแขวนไว้	๒	มาตรา	คือ

มาตรา	 ๒๓	 (๕)	 เกี่ยวกับการด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองที่เป็นการพัฒนาตามระบอบประชาธิปไตย

และสถาบันพรรคการเมือง	 ซึ่งในตอนท้ายก�าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 (กกต.)

โดยที่ประชุมเห็นว่า	 เหตุใดการด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองประเด็นอื่นไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจาก	 กกต.	 ทั้งท่ีเป็น

เรื่องภายในของพรรคการเมือง	ส่วนในมาตรา	๒๖	วรรคสอง	ในกรณีที่ปรากฏบุคคลใดเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหลายพรรค

ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้กับหัวหน้าพรรคการเมืองทราบพร้อมกับลบข้อมูล	 ซึ่งทาง	 กมธ.	 ได้แก้ไขเพิ่มเติม

โดยให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งให้สมาชิกทราบด้วยอีกทางหนึ่ง	 ซึ่งจะโยงถึงบทโทษในมาตรา	 ๑๐๐	 ซึ่งจะมีโทษปรับ

หัวหน้าพรรคการเมืองที่ไม่แจ้งให้ทราบไม่เกิน	 ๕๐,๐๐๐	 บาท	 และหากเกินระยะเวลาปรับอีกวันละ	 ๑,๐๐๐	 บาท	 ขณะที่

มาตรา	 ๒๗	 (๓)	 กรณีที่สมาชิกไม่จ่ายค่าบ�ารุงพรรคเป็นเวลา	 ๒	 ปีติดต่อกันจะต้องพ้นจากสมาชิกภาพนั้น	 ยังต้องแขวน

การพิจารณาไว้ก่อน	เนื่องจากเชื่อมโยงกับเรื่องค่าบ�ารุงพรรคในมาตรา	๑๕	(๕)	ที่ยังไม่ได้ข้อสรุป	ทั้งนี้	ที่ประชุมมีมติขยาย

วันประชุมจากเดิม	๓	วัน	เป็น	๕	วัน	คือ	วันจันทร์-ศุกร์	โดยจะเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา	๐๙.๓๐	นาฬิกาเป็นต้นไป	ขณะนี้

มีพรรคการเมืองที่ส่งข้อมูลเสนอแนะความเห็นเข้ามายัง	 กมธ.	 คือ	 พรรคประชาธิปัตย์	 และพรรคชาติประชาธิปไตย

ก้าวหน้า	 ซึ่งที่ประชุมมีมติน�าไปพิจารณารวมกับข้อมูลที่เคยมีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับนี้

โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการน�าไปเรียบเรียงว่าข้อเสนอนั้นตรงกับมาตราใด	จะได้น�าเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในคราว

ที่มีการพิจารณามาตรานั้นต่อไป	นอกจากนี้ในส่วนของการแปรญัตติไม่ปรากฏสมาชิกเสนอค�าแปรญัตติใดๆ	เข้ามาทั้งสิ้น	

แต่ส่วนตัวในฐานะ	กมธ.	คาดว่าจะเสนอค�าแปรญัตติแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด
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คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

											วันที่	๒๕	เมษายน	๒๕๖๐	นายแพทย์เจตน์	ศิรธรานนท์	
และนายยุทธนา	 ทัพเจริญ	 โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานติบิญัญตัแิห่งชาติ	 (วปิ	 สนช.)	 สภานติิบญัญติัแห่งชาต	ิ แถลงข่าว
ถึงการประชุม	 สนช.	 ว่า	 สนช.	 จะมีการประชุมวันพฤหัสบดีที่	 ๒๗	
เมษายน	 ๒๕๖๐	 โดยจะไม่มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต	ิ
(พ.ร.บ.)	 แต่จะมีการพิจารณารับทราบผลการด�าเนินการของ
คณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะ	 และข้อสังเกตตามร่าง	พ.ร.บ.	 ของ
คณะกรรมาธิการฯ	 ในเรื่องต่าง	 ๆ	 ส�าหรับแนวทางการพิจารณา
กฎหมายของ	 สนช.	 นั้น	 ได้วางขั้นตอนไว้โดยกฎหมายที่เสนอ
เข้ามาใหม่	 ซึ่งทางส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 จะตรวจสอบ
ว่า	หน่วยงานที่เสนอกฎหมายเข้ามาได้ปฏิบัติตามมาตรา	๗๗	ของรัฐธรรมนูญฯ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ครบถ้วนหรือไม่	ที่ก�าหนด
ให้หน่วยงานของรัฐท�าประชาพิจารณ์	 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น	 เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบอย่างเป็นระบบ
และเปิดเผยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง	 และได้รับผลกระทบรับทราบ	 เพื่อน�ามาประกอบการพิจารณากฎหมายทุกขั้นตอน	 ซึ่งหาก
ไม่ครบถ้วนก็ให้ส่งมาเพิ่มเติม	 หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว	 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง	 พ.ร.บ.	 ต่าง	 ๆ	 ก็จะ
พิจารณาไปตามขั้นตอน	 และได้มอบหมายให้จัดท�าหลักเกณฑ์	 แนวทาง	 และขั้นตอนการตรวจสอบความจ�าเป็นในการ
ตรา	 พ.ร.บ.	 ของ	 สนช.	 ด้วย	 ซ่ึงในขณะนีม้ร่ีาง	 พ.ร.บ.	 ทีอ่ยู่ระหว่างการพจิารณาของ	 สนช.	 ในชัน้คณะกรรมาธกิาร	 จ�านวน	
๒๑	 ฉบบั	 แบ่งเป็นกฎหมายท่ีเสนอก่อนรฐัธรรมนญูฯ	 	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 มผีลบงัคบัใช้	 จ�านวน	 ๑๗	 ฉบบั	 ซึง่เป็นกฎหมายทีม่ี
ความส�าคญั	อาทิ	 ร่าง	พ.ร.บ.ทรพัยากรน�า้	พ.ศ.	 ....	 ร่าง	พ.ร.บ.	ภาษท่ีีดนิและส่ิงปลกูสร้าง	พ.ศ.	 ....	และร่าง	พ.ร.บ.	ทีเ่สนอ
ภายหลงัจากท่ีรฐัธรรมนูญฯ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 มผีลบงัคับใช้	 จ�านวน	 ๔	 ฉบบั	 ประกอบด้วย	 ร่าง	 พ.ร.บ.การจดัท�ายทุธศาสตร์ชาต	ิ
พ.ศ.	 ....	 ร่าง	 พ.ร.บ.	 แผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ	 พ.ศ.	 ....	 ร่าง	 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	(กกต.)	พ.ศ.	....	และร่าง	พ.ร.บ.	ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	....	นอกจากนี้
สนช.	 ได้มีมาตรการเสริมในการจัดท�าเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย	
ตามมาตรา	๗๗	ของรัฐธรรมนูญฯ		ซึ่งจะท�าให้การออกกฎหมายต้องมีความละเอียดรอบคอบ	และหัวใจคือให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

							 วันที่	 ๒๘	 เมษายน	 ๒๕๖๐	 พลเอก	 สุชาติ	หนองบัว	 โฆษกคณะกรรมาธิการ	 (กมธ.)	 วิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	การจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	 ....	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	แถลงข่าวความคืบหน้า
การท�างาน	ภายหลัง	 สนช.	มีมติรับหลักการเมื่อวันที่	 ๒๐	 เมษายน	๒๕๖๐	ว่า	 กมธ.วิสามัญฯ	มีการประชุมโดยก�าหนด
กรอบเวลาการท�างาน	๖๐	วนั	และวนัท่ี	๑๘	มถินุายน	๒๕๖๐	เป็นวนัสดุท้ายทีต้่องน�าร่างกฎหมายเข้าสูท่ีป่ระชมุ	สนช.	เพือ่ลงมติ
ในวาระที่	๒	และวาระที่	๓	ส�าหรับร่างกฎหมายการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ	ประกอบด้วย	๒๙	มาตรา	และ	๑	บทเฉพาะกาล	
มสีาระส�าคญัคอื	 การก�าหนดให้มยีทุธศาสตร์ชาตเิป็นเป้าหมายในการพฒันาประเทศ	และมกีลไกในการจดัท�ายทุธศาสตร์ชาติ	
จัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ	 จ�านวน	 ๓๒	 คน	 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	 และมีตัวแทนจากภาคประชาชน
ร่วมเป็นกรรมการ	 อาทิ	 ประธานสภาหอการค้าไทย	 ประธานสภาอุตสาหกรรม	 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 และ

ประธานสมาคมธนาคารไทย	 จากนั้น	 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ	
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เพื่อท�าหน้าที่จัดท�าร่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง	 ๆ	 โดยมีการแต่งตั้งตัวแทนจากภาคประชาชนที่มีความเชี่ยวชาญ

ในแต่ละด้านร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาแล้วน�าเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณาต่อไป	ด้านพลเรือเอก	พัลลภ	ตมิศานนท์	กรรมาธิการฯ	กล่าวถึงการประชุมของ	กมธ.วิสามัญฯ	ในสัปดาห์หน้า

ว่า	 จะพิจารณาเนื้อหาร่างกฎหมายการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ	 หมวดที่	 ๑	 การจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ	 สัปดาห์ถัดไปจะ

พิจารณาหมวดที่	๒	คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ	และสัปดาห์ที่	๓	พิจารณาหมวดที่	๓	การติดตามตรวจสอบประเมินผล

และบทเฉพาะกาล	โดยคาดว่า	จะพิจารณาแล้วเสร็จภายในกลางเดือน

มถินุายนนี	้ ด้านรองศาสตราจารย์ชูศกัดิ	์ ลิม่สกลุ	 กรรมาธกิารฯ	 กล่าวว่า

ประชาชนสามารถร่วมแสดงความเห็นต่อเนื้อหาร่าง	พ.ร.บ.	การจัดท�า

ยุทธศาสตร์ชาติ	 พ.ศ.	 ....	 ได้ผ่านเว็บไซต์	 www.thaigov.go.th	 และ	

www.senate.go.th	 ตั้งแต่บัดนี้ถึงช่วงกลางเดือนมิถุนายน	 โดย	 กมธ.	

วิสามัญฯ	 จะน�าความเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณา

จัดท�าร่างกฎหมายดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ก�าหนด

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

	 วันที่	 ๑	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๐	 พลเอก	 จิระ	 โกมุทพงศ์	 โฆษกคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ด้านกีฬา	 ศิลปะ	 วัฒนธรรม	 การศาสนา	 คุณธรรม	 และจริยธรรม	 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 (สปท.)	 พร้อมด้วย

นายชาญวิทย์	 ผลชีวิน	 ผู้ช่วยโฆษกกรรมาธิการฯ	 ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้าการด�าเนินงานของ	 กมธ.	 เรื่องการจัดตั้ง

คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติว่า	 ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	

นโยบายการกีฬาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 เสร็จแล้ว	 อยู่ระหว่างการเตรียมจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและ

วเิคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้จากกฎหมายอย่างรอบด้าน	 ส่วนการจดัตัง้สถาบนัวทิยาศาสตร์การกฬีาแห่งประเทศไทยนัน้

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหาร

ราชการแผ่นดินแล้ว	 หากที่ประชุมให้ความเห็นชอบจะน�าเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี	 ส่วนประเด็นการบูรณาการสถาบัน

การพลศกึษาเป็นมหาวทิยาลยัการกฬีาแห่งชาต	ิ อยูใ่นขัน้ตอนการพจิารณาของคณะกรรมการกฤษฎกีาขณะเรือ่งการแยก

ภารกิจงานด้านการกีฬาออกจากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬามาจัดตั้งเป็นกระทรวงการกีฬา	 อยู่ระหว่างด�าเนินการ

จัดท�ารายงาน

        ส่วนการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปฏิรูปเร็ว	 (Quick	 Win)	 ขณะนี้

ไดด้�าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการปฏิรูปเร็วเสร็จสิ้น	พร้อมทั้งจัดท�ารายงานผลการด�าเนินการเสนอต่อประธาน	สปท.	แล้ว	

๘	 โครงการ	อาทิ	 โครงการชุมชนสัมพันธ์	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙

โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน	 ที่จังหวัดชายแดนใต้	 ๘	 รุ ่น	

และโครงการฝึกอบรมการสร้างองค์ความรู ้และเสริมทักษะ	 กีฬา

วอลเลย์บอล	แบดมินตัน	มวย	และแข่งขันเรือกอ	ส่วนโครงการที่เหลือ

๒	 โครงการท่ี	 กมธ.	 วางแผนที่จะด�าเนินการคือ	 สนับสนุน

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่น	(ปันจักสีลัต)	ในวันที่	๑๘-๒๑	พฤษภาคม	๒๕๖๐	

ณ	 อ�าเภอสไุหงโกลก	 จงัหวดันราธวิาส	 และการสร้างโอกาสทางกฬีาให้แก่

เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับบาดเจ็บและพิการ	 (สานฝันฮีโร่)	ในเดือนมิถุนายนนี้
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คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

	 วันที่	 ๑	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๐		 นายวัลลภ	 ตังคณานุรักษ์	 ประธานคณะกรรมาธิการ	 (กมธ.)	 สังคม	 กิจการเด็ก	

เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูงอายุ	 คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 กล่าวถึงภาพรวมการค้าประเวณี

ในประเทศไทยว่า	 ปัญหาการตกเขยีวในอดตีลดลง	 แต่ปัจจบุนักลบัพบปัญหาเยาวชนชายและหญงิค้าประเวณแีบบสมคัรใจ 

รวมถึงปัญหาท้องไม่พร้อม	ทั้งนี้	ยอมรับว่าปัญหาการสมัครใจค้าประเวณีเป็นเรื่องที่แก้ได้ยาก	อีกทั้งยังพบปัญหาประเทศ

เพื่อนบ้านในลุ่มน�้าโขงมีการส่งเด็กเข้ามาค้าประเวณีด้วย	ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ได้มีการจัดการแบ่งออก

เป็น	๓	ส่วน	คือ	ส่วนราชการโดยกระทรวงมหาดไทย	ได้แต่งตั้งรองปลัดกระทรวงสืบสวนข้อเท็จจริง	และกมธ.	อยู่ระหว่าง

รอผลการสอบ	ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน	๑	 เดือน	ส่วนภาคประชาสังคมโดยเครือข่ายองค์กรปกป้องคุ้มครองเด็ก	ก�าลัง

เก็บข้อมูลเชิงลึกในหลายจังหวัดโดยเน้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 และจัดท�าคู่ขนานไปกับการสอบของกระทรวงมหาดไทย	

ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเป็นการด�าเนินการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 ที่จะเข้าไปดูแลผู้ตกเป็นเหยื่อ

การค้ามนุษย์	 โดย	 กมธ.	 มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็ก	 และเยาวชน	 ที่มีคุณหญิงทรงสุดา	 ยอดมณี	

เป็นประธาน	 ไปติดตามผลการตรวจสอบและการด�าเนินงานของทั้งสองกระทรวงด้วย	 และส�าหรับบทลงโทษในกรณี

ดังกล่าว	 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ก�าหนดบทลงโทษหนักต่อบุคคลที่แสวงหา

ผลประโยชน์จากเด็กเยาวชนอายุ	 ๑๕-๑๘	 ปี	 แม้จะยอมความได้	 แต่มีโทษจ�าคุก	 ๔-๑๐	 ปี	 และปรับ	 ๘	 หมื่นบาทถึง	

๒	แสนบาท	และหากเกิดขึ้นกับเยาวชนอายุต�่ากว่า	๑๕	ปี	จะยอมความไม่ได้	อีกทั้งเพิ่มโทษหากผู้กระท�าผิดเป็นพนักงาน

เจ้าหน้าที่รัฐโทษเพิ่มเป็น	๓	เท่า

	 และในวันที่	 ๒	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๐	นายวัลลภ	 ตังคณานุรักษ์	 ประธานคณะกรรมาธิการสังคม	 กิจการเด็ก	

เยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุ	คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	(สนช.)	รับยื่นหนังสือจากนางสาวพชรี	ใหมสุข	

และนางศุภนันท์	วงศ์ปัญญา	ตัวแทนเครือข่ายสตรี	๔	ภาค	มูลนิธิเพื่อนหญิงและเครือข่ายแนวร่วม	เพื่อขอให้เร่งด�าเนินการ

ตรวจสอบและจัดเวทีเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อรัฐบาล	 กรณี	 “การค้ามนุษย์	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน”	 โดยมีข้อเรียกร้อง

ดังนี้	๑.	ขอให้ประธาน	กมธ.	สังคมฯ	จัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเสนอต่อรัฐบาล	๒.	ขอให้มอบ

โอนการท�าคดีความผิดฐานการค้ามนุษย์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน	 ให้เป็นความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	

เน่ืองจากมคีดทีีเ่จ้าหน้าทีข่องรฐัเกีย่วข้อง	 ๓.	 ยกระดบัการด�าเนนิคดกีบัชายทีซ่ือ้บรกิารทางเพศจากเดก็เยาวชนอย่างจริงจัง	

๔.	 ยกระดับการรณรงค์ปรับฐานความคิดของราชการที่ต้องช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย	 ไม่แสวงหาประโยชน์ทางเพศ

จากเดก็	 เยาวชน	 และผู้หญงิ	 ๕.	 ยกระดบัเรือ่งการท�าฐานข้อมลูกลุม่เสีย่ง	 เพือ่ปกป้องคุ้มครองสวัสดภิาพเด็กเยาวชน	 ไม่ให้

ถกูผลกัเข้าสู่วงจรของการค้ามนุษย์	 และ	 ๖.	 ขอให้รัฐบาลยกระดับการกวาดล้างและท�าความเข้าใจกับสถานบริการต้อง

ไม่แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเดก็	 เยาวชน	 อายุต�า่กว่า	 ๑๘	 ปี	 ขอให้มกีารบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจรงิจังในการควบคุม

กวาดล้างสถานบรกิาร	 ฝ่ายปกครองต้องควบคมุและไม่ออกใบอนญุาต	 

ลดจ�านวนโซนนิ่งให้อยู ่เฉพาะในพื้นท่ีจุดเดียวท่ีห่างจากโรงเรียน	

วัด	 ชุมชน	 เพ่ือลดพื้นที่เสี่ยงในการน�าเด็กเยาวชนมาขายบริการ

ทางเพศด้วยวัยเพียง	๑๔	ปี	ทั้งนี้	นายวัลลภ	กล่าวว่า	กมธ.	จะรับ

ข้อเสนอข้างต้นและจะมอบหมายให้คุณหญิงทรงสุดา	 ยอดมณี	

ประธานอนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน	 สนช.	 ด�าเนินการ

จัดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย	 เพื่อหาทางแก้ไข

ปัญหาต่อไป
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คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

	 วันที่	 ๒	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๐	 พลโท	 พิศณุ	 พุทธวงศ์	 โฆษกคณะกรรมาธิการ	 (กมธ.)	 วิสามัญพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติ	(พ.ร.บ.)	ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	พ.ศ.	....	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	(สนช.)	

แถลงข่าวความคืบหน้าว่า	การพิจารณาร่าง	พ.ร.บ.	ดังกล่าว	ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงต่อ	กมธ.	ประกอบด้วย

คณะกรรมการการเลือกต้ัง	 (กกต.)	 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	 (กรธ.)	 สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ	 (สปท.)	

และสถาบันพระปกเกล้า	 โดยที่ประชุมสามารถพิจารณาไปแล้ว	 ๒๐	 มาตรา	 จาก	 ๗๘	 มาตรา	 ทั้งนี้	 มีสมาชิกเสนอ

ค�าแปรญัตติมาแล้ว	๑๔	คน	ในหลายมาตรา	ส่วนใหญ่เน้นไปในมาตรา	๗๐	เกี่ยวกับบทเฉพาะกาล	รวมถึงประเด็นย่อยอื่น	

อาทิ	ค่าตอบแทนผู้ตรวจการเลือกตั้ง	อายุของเลขาธิการ	กกต.	วาระในการด�ารงต�าแหน่งของ	กกต.	ส�าหรับการปรับเพิ่ม

ถ้อยค�า	 โดยเฉพาะคุณสมบัติเรื่องความเป็นกลาง	 ซึ่งมีความ

ส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่	 จึงเห็นควรให้บัญญัติไว้ในมาตรา	

๙	 (๔)	 ขณะที่ค�าปรารภต้องท�าให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ	

มาตรา	๒๐	ว่าด้วยเรื่องการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน	

ทีจ่ะต้องให้ประชาชนได้รบัรูแ้ละรบัทราบ	 ตามร่างรฐัธรรมนญูฯ

พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ส่วนการปรับแก้มีเพียงถ้อยค�าเล็กน้อยใน	

มาตรา	 ๑๒	 ที่ให้ตัดค�าว่า	 ผู ้พิพากษาในศาลฎีกาออก	

เพราะกินความหมายกว้าง	 พร้อมยืนยันว่า	 กมธ.	 จะน�าทุก

ความเห็นมาประกอบการพิจารณาและมีแนวโน้มจะเชิญ

หน่วยงานอื่นมาชี้แจงเพิ่มเติมในการประชุมครั้งต่อไป	

	 วันที่	๙	พฤษภาคม	๒๕๖๐	พลโท	พิศณุ		พุทธวงศ์	โฆษกคณะกรรมาธิการ	(กมธ.)	วิสามัญพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 (กกต.)	พ.ศ.	....	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	

แถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวว่า	ขณะนี้ที่ประชุม	กมธ.	 วิสามัญฯ	ได้พิจารณาถึงมาตรา	๓๓	 แล้ว

โดยมีมาตราที่ยังมีความเห็นที่ต่างกันระหว่างคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	(กรธ.)	และ	กกต.	ค่อนข้างมาก	จึงต้องชะลอ

การพิจารณาไว้ก่อนเพื่อรอข้อมูลเพิ่มเติม	เนื่องจากมีรายละเอียดค่อนข้างมาก	อาทิ	การเสนอให้	กกต.	ต้องปฏิบัติหน้าที่

เต็มเวลา	สุจริตเที่ยงธรรม	และเป็นกลางทางการเมือง	การเสนอให้	กกต.	สามารถวางระเบียบและให้ความเห็นการปฏิบัติ

หน้าที่ต่อรัฐมนตรี	 ในกรณีที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร	 การให้อ�านาจ	 กกต.	 เพียงคนเดียวมีอ�านาจสืบสวนหรือไต่สวน	

เมื่อมีเหตุสงสัยว่ามีการทุจริตเลือกตั้ง	 การเสนอให้ยุบ	 กกต.	 จังหวัด	 แล้วให้ตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง	 ท�าหน้าที่จัดการ

เลือกตั้งแทน	 และการให้อ�านาจ	 กกต.	 พิจารณาเพิกถอนค�าสั่งระงับการด�าเนินการชั่วคราว	 จากเดิมที่ผู้มีสิทธิร้องจะร้อง

ต่อศาลฎีกา	ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการร้องต่อศาลปกครองแทน	ทั้งนี้	พลโท	พิศณุ	กล่าวเพิ่มเติมว่า	ที่ประชุม	กมธ.วิสามัญฯ	

มุ่งหวังในการจัดท�าร่างกฎหมายลูกว่าด้วย	 กกต.	 เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่แนวทางการจัดการเลือกตั้งที่สุจริต

และเทีย่งธรรม	ตามท่ี	กรธ.	และสภาขบัเคลือ่นการปฏรูิปประเทศ	(สปท.)	ได้น�าเสนอ	ซึง่จะมกีารนัดประชมุอีกครัง้ในวันจนัทร์ที่	

๑๕	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๐	 โดยจะเร่งพิจารณาตั้งแต่มาตรา	 ๓๔	 จนถึงบทเฉพาะกาล	 พร้อมคาดว่าจะน�าร่างกฎหมายลูก

ว่าด้วย	กกต.	เข้าที่ประชุมใหญ่ในวันที่	๙	มิถุนายน	๒๕๖๐	ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลา	๖๐	วัน
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คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

	 วันที่ 	 ๒	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๐	 พลตรี	 จารึก	 อารีราชการัณย์	 ประธานอนุกรรมาธิการการกีฬา

ในคณะกรรมาธิการ	 (กมธ.)	 การศึกษาและการกีฬา	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 เปิดเผยในการประชุม	 กมธ.	 ว่า	

อนุกรรมาธิการได้พิจารณาถึงแนวทางการยกระดับและพัฒนากีฬามวยไทย	 ซึ่งปัจจุบันกีฬามวยไทยประสบปัญหาและ

อุปสรรคในการบริหารจัดการที่ด�าเนินไปในลักษณะต่างคนต่างท�า	 ขาดความเป็นเอกภาพ	 การก�ากับ	 ควบคุมและ

ติดตาม	 ตลอดจนการดูแลรักษาผลประโยชน์และสิทธิทั้งในและต่างประเทศ	 จึงมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	 ให้มีการผลักดัน

และส่งเสรมิให้สถานศึกษาน�าหลกัสตูรมาตรฐานศิลปะมวยไทยไปจัดการเรยีนรูห้รอืจัดกจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิการออกก�าลงักาย

ซึ่งจะท�าให้นักเรียนได้ศึกษาและเข้าใจในกีฬามวยไทย	 อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกของชาติต่อไปเช่นเดียวกับ

กีฬาเทควันโดและยูโดของประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น	 รวมถึงควรก�าหนดให้มีหน่วยงาน	กลุ่มหรือคณะบุคคล	 เพื่อท�าหน้าที่

ก�ากับ	 ติดตาม	 ตลอดจนการดูแลรักษาผลประโยชน์และ

สิทธิทั้งในและต่างประเทศ	 และควรผลักดันให้ประเทศไทย

เป็นศูนย์กลางในการก�ากับ	 ควบคุมและดูแลมาตรฐานกีฬา

มวยไทย	 โดยคณะอนุกรรมาธิการจะเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เข้าร่วมประชุม	 และจะมีการจัดท�ารายงานการพิจารณา

ศึกษา	 เรื่อง	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกระดับและ

พัฒนากีฬามวยไทย	เพื่อน�าเสนอคณะกรรมาธิการการศึกษา

และการกีฬา	สนช.	ต่อไป

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

			 วันที่	 ๘	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๐	 ที่ประชุมสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ	 (สปท.)	 พิจารณาแนวทาง

การด�าเนนิงานขบัเคลือ่นวาระการปฏิรปูท่ีส�าคัญและเร่งด่วน	 (๒๗	 วาระ)	 ในปี	 ๒๕๖๐	 เรือ่ง	 ระบบบรหิารจดัการด้านสขุภาพ	

ของคณะกรรมาธิการ	 (กมธ.)	 ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม	 สภาขับเคล่ือนการปฏิรูป

ประเทศ	(สปท.)	โดย	นางพรพันธุ์	บุณยรัตพันธุ์	ประธาน	กมธ.	

พร้อมคณะ	 ได้กล่าวว่า	 ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย

ที่ผ่านมายังขาดประสิทธิภาพ	 ซ่ึงส่งผลต่อความยั่งยืนทาง

การคลังสขุภาพ	 และการให้บรกิารประชาชน	 กมธ.	 จงึเหน็ควร

ให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติและ

ตราพระราชบญัญติัว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายสขุภาพแห่งชาติ	

เพือ่ให้มกีารอภบิาลระบบบรกิารสขุภาพทัง้ในระดบัประเทศและ

ระดับพื้นที่	 เป็นคณะกรรมการกลางที่จะท�าให้การก�าหนด

ทิศทางและกลั่นกรองนโยบายหลัก	 รวมทั้งยุทธศาสตร์
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ด้านระบบสุขภาพของประเทศท่ีครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความเป็นเอกภาพในทิศทางเดียวกัน	 และ

ในขณะเดียวกันต้องมีการปฏิรูประบบข้อมูลสารสนเทศบริการสุขภาพของประเทศ	 หลังปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลบริการสุขภาพกันได้	 อีกทั้งธุรกรรมระบบการเบิกจ่ายจากการให้บริการสุขภาพมีรูปแบบของ

ข้อมูลที่ต่างกัน	 ท�าให้ประชาชนไม่ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น	 ดังนั้น	 กมธ.	 จึงเห็นควร

ให้มีการจัดตั้งส�านักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพ	 (สมสส.)	 โดยรัฐบาลควรด�าเนินการ

ตั้งหน่วยงานที่เป็นอิสระภายใต้ก�ากับของรัฐ	 คือ	 องค์การมหาชน	 สมสส.	 ท�าหน้าที่เป็นกลไกกลางก�าหนดมาตรฐาน

ข้อมูลระบบสารสนเทศการประกันสุขภาพและบริการสุขภาพ	 ด�าเนินการให้เกิดการบูรณาการกระบวนการจัดส่งข้อมูล

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายและบริการสุขภาพ	 เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการประกัน

สุขภาพ	 และเป็นคลังข้อมูลบริการสุขภาพที่สนับสนุนบริหารจัดการการบริการสุขภาพและงานวิจัย	 เพ่ือให้ระบบงาน

ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ	 มีความโปร่งใส	 และลดภาระงานของสถานพยาบาลในการจัดการข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการ

สุขภาพ	 สมสส.	 สามารถน�าไปสู่การลดความเหล่ือมล�้าการให้บริการสุขภาพในระบบต่าง	 ๆ	 เพ่ือปฏิรูประบบสุขภาพ

ของชาติให้ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่ปลอดภัย	ทั้งนี้	กมธ.	ได้ด�าเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงาน

มาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 พ.ศ.	 ....	 พร้อมเสนอให้รัฐบาล

ด�าเนินการได้ทันที

************************
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พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎหมายควรรู้

 ปญหาหนี้นอกระบบเปนปญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยมาเปนเวลานาน ดวยสาเหตุเกิดจากสภาพ

เศรษฐกิจภายในประเทศ และประชาชนบางกลุมไมสามารถเขาถึงชองทางการเงินของสถาบันการเงินในระบบได ทําให

เกิดการพึ่งพาแหลงเงินทุนนอกระบบ และทําใหเจาหนี้นอกระบบอาศัยชองทางดังกลาวเอาเปรียบลูกหนี้ดวยการคิด

อตัราดอกเบีย้สงูเกนิกวาทีก่ฎหมายกาํหนด รวมท้ังในปจจุบันหนีน้อกระบบมกีารพฒันารปูแบบไปมาก ทาํใหเกดิเครอืขาย

ผูมีอิทธิพลเรียกเก็บดอกเบี้ยสูงกวาอัตราที่กฎหมายกําหนด เกิดองคกรอาชญากรรมที่อาศัยธุรกิจรูปแบบเชาซื้อ 

เงินดวน กระจายไปตามที่สาธารณะ สื่อออนไลน ขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี แมจะมีพระราชบัญญัติ

หามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๔๗๕ บังคับใชแตไมอาจครอบคลุมการแกปญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณปจจุบันได 

เพื่อแกปญหาดังกลาวใหทันตอสถานการณที่เกิดข้ึน จึงไดประกาศใชพระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ 

ที่ผานมา ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดยกเลิกพระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยมีเนื้อหาวา

ดวยเร่ืองของการกูหนี้ทั้งหมด ไมวาจะในระบบหรือนอกระบบ ซ่ึงจะชวยคุมครองสิทธิประชาชนไมใหถูกละเมิด

โดยเฉพาะลูกหนี้ และยังเปนกลไกเขามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการแกปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการครบทุกวงจร 

โดยจะจํากัดไมใหเจาหนี้นอกระบบปลอยกูในอัตราดอกเบี้ยสูงเกินกวากฎหมายกําหนด หากฝาฝนจะมีโทษทางอาญา 

และมีบทลงโทษที่รุนแรงขึ้น หากลูกหนี้พบวามีเจาหนี้คิดดอกเบี้ยแพงกวาที่กฎหมายกําหนด ลูกหนี้สามารถเเจงความ

ดําเนินคดีไดทันที เอกสารขาวรัฐสภา ฉบับเดือนมิถุนายน คอลัมนกฎหมายควรรู ขอนําพระราชบัญญัติหามเรียก

ดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ นําเสนอสูผูอานเพื่อใหความรูและไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติดังกลาว



๓๕กฎหมายควรร�

พระราชบัญญัติ
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

พ.ศ. ๒๕๖๐

_________________________

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ใหไว ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เปนปที่ ๒ ในรัชกาลปจจุบัน

 สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ดังตอไปนี้

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐”

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

 มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕

 มาตรา ๔ บุคคลใดใหบุคคลอื่นกูยืมเงินหรือกระทําการใด ๆ อันมีลักษณะเปนการอําพรางการใหกูยืมเงิน โดยมี

ลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 (๑) เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดไว

 (๒) กาํหนดขอความอนัเปนเทจ็ในเรือ่งจาํนวนเงินกูหรอืเรือ่งอืน่ ๆ ไวในหลกัฐานการกูยมืหรอืตราสารทีเ่ปล่ียนมอืได

เพื่อปดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด หรือ

 (๓) กําหนดจะเอาหรือรับเอาซึ่งประโยชนอยางอ่ืนนอกจากดอกเบี้ย ไมวาจะเปนเงิน หรือส่ิงของหรือโดยวิธีการ

ใด ๆ จนเห็นไดชัดวาประโยชนที่ไดรับนั้นมากเกินสวนอันสมควรตามเงื่อนไขแหงการกูยืมเงิน

 มาตรา ๕ บุคคลใดไดมาซ่ึงสิทธิเรียกรองจากบุคคลอ่ืนโดยรูวาเปนสิทธิที่ไดมาจากการกระทําความผิดตามมาตรา 

๔ และใชสิทธินั้นหรือพยายามถือเอาประโยชนแหงสิทธินั้น ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๔

 มาตรา ๖ เมื่อศาลพิพากษาวาจําเลยมีความผิดแตรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษไวไมวาจะมีคําขอหรือไม 

ศาลอาจนําวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามมาตรา ๓๙ (๓) และ (๕) แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

  ผูรับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา

        นายกรัฐมนตรี



๓๖เอกสารขาวรัฐสภา

ขอมูล :- กระทรวงยุติธรรม สาํนกักจิการยติุธรรม “กฎหมายใหม” สบืคนเมือ่วนัที ่๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ จาก https://www.facebook.com/

  weareoja/posts/1240404352712001:0 

 ธนาคารแหงประเทศไทย – Bank of Thailand สืบคนเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ จาก 

  https://www.facebook.com/bankofthailandofficial/posts/391904911158942

 ราชกิจจานุเบกษา “พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐” สืบคนเมื่อวันที่ ๒๖ 

  เมษายน ๒๕๖๐ จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/newrkj.jsp?selectGroup=yes

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 

๒๔๗๕ ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน ทําใหบทบัญญัติในพระราชบัญญัติดังกลาวไมเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ

ในปจจบุนั ประกอบกบัการใหกูยมืเงนิทีม่กีารเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัราหรอืการเรยีกเอาประโยชนอยางอืน่นอกจากดอกเบีย้ยงัเกดิข้ึน

เปนจํานวนมาก สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราช

บัญญัตินี้
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ภาพเก่าเล่าเรื่อง

  ธนบัตรที่ระลึกฯ ที่มีการน�าออกใช้เป็นแบบแรกในปี ๒๕๓๙ เป็นธนบัตรชนิดราคา ๕๐๐ บาท ซึ่งออกใช้เมื่อ

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๙ โดยเป็นธนบัตรที่มีหน้าตารูปลักษณะโดยทั่วไปเช่นเดียวกันกับธนบัตรที่ออกใช้หมุนเวียนแบบ 

๑๔ ชนิดราคา ๕๐๐ บาท ซึ่งเพิ่งจะได้มีการน�าออกใช้ไปเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๓๙ ก่อนหน้าที่จะมีการออกใช้ธนบัตร

ที่ระลึกฯ ประมาณ ๒ เดือน ส่วนที่มีความแตกต่างกันก็คือที่บริเวณตรงกลางด้านหน้าของธนบัตรที่ระลึกฯ นั้น ได้น�า

ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี มาพิมพ์ไว้แทนพระราชลัญจกรประจ�าพระองค์พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ใช้อยู่ในธนบัตรหมุนเวียนแบบ ๑๔ ชนิดราคา ๕๐๐ บาท

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี และธนบัตรพอลิเมอร์รุ่นแรกของไทย ปี ๒๕๓๙

	 ปี	 ๒๕๓๙	 เป็นปีที่ประเทศไทยมีการจัดงานพระราชพิธีกาญจนาภิเษก	 และงานฉลองสิริราชสมบัติครบ	

๕๐	 ปี	 เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ	 ๕๐	 ปี	

ซ่ึงนับเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์ชาตไิทยทีพ่ระเจ้าแผ่นดนิเสดจ็ด�ารงสริิราชสมบติัครบ	 ๕๐	 ปี	 หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ทัง้ภาครฐั

และเอกชนได้มีการจัดท�าของที่ระลึกกันขึ้นหลากหลายมากมาย	 จึงเป็นปีที่นักสะสมสิ่งของที่ระลึกได้มีของให้สะสม

เพิ่มขึ้นอีกมาก	 ของที่ระลึกที่เป็นทางการและเป็นมาตรฐานก็มีทั้งเหรียญท่ีระลึกและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกของ

กรมธนารักษ์	 ตราไปรษณียากรท่ีระลึกของการส่ือสารแห่งประเทศไทย	 และที่จะขาดหายไปไม่ได้ก็คือธนบัตรที่ระลึก

ของธนาคารแห่งประเทศไทย	 ซึ่งได้มีการออกธนบัตรที่ระลึกถึง	 ๓	 ชนิดราคา	 โดยมีรูปแบบหน้าตาที่แตกต่างกันไป	 และ

ออกใช้ต่างช่วงระยะเวลากันในปีนั้น
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 ธนบัตรที่ระลึกฯ ที่ออกใช้นี้มีหมวดอักษรก�ากับในธนบัตรคือ ๙ ก พิมพ์ออกใช้จ�านวน ๙,๙๙๙,๙๙๙ ฉบับ 

โดยพิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย ลายมือชื่อในธนบัตรคือ นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง และ นายวิจิตร สุพินิจ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย จ่ายแลกตามราคาในหน้าธนบัตรคือ ๕๐๐ 

บาท โดยไม่มีปกหรือวัสดุอื่นที่ใช้ส�าหรับใส่ธนบัตรจ�าหน่ายร่วมด้วย

 ธนบัตรที่ระลึกฯ ที่มีการน�าออกใช้ถัดต่อมาในปี 

๒๕๓๙ นั้นก็คือธนบัตรชนิดราคา ๕๐๐ บาท เช่นเดียวกัน 

แต่เป็นธนบัตรที่มีการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษและพิมพ์ด้วย

สีน�้าตาลที่ดูออกเหลือง ๆ ทอง ๆ สักหน่อย ที่ส�าคัญก็คือ

เป็นการออกใช้ธนบัตรที่พิมพ์ด้วยวัสดุพอลิเมอร์ครั้งแรกของ

ประเทศไทยนับต้ังแต่ที่มีการออกใช้ธนบัตรเป็นครั้งแรกเมื่อปี 

๒๔๔๕ ถ้าติดตามข่าวกันจะเห็นว่าขนาดประเทศอย่างอังกฤษ

ก็ยังเพิ่งจะมีธนบัตรที่พิมพ์ด้วยวัสดุพอลิเมอร์ออกใช้เมื่อเดือน

กันยายนปี ๒๕๕๙ นี้เอง พอลิเมอร์ที่ว่านี้ก็คือวัสดุที่มีลักษณะ

เป็นเหมือนฟิล์มพลาสติกใส ๆ บาง ๆ ที่สามารถน�ามาใช้พิมพ์

ได้เช่นเดียวกันกับกระดาษ

  ดูเหมือนประเทศแรกของโลกที่ออกใช้ธนบัตรซึ่ง

พิมพ์ด้วยวัสดุพอลิเมอร์นี้ก็คือออสเตรเลีย โดยออกใช้มาตั้ง

ปี ๒๕๓๑ จ�าได้ว่าเมื่อตอนที่ได้มีโอกาสไปออสเตรเลียเมื่อปี 

๒๕๓๗ นั้น ยังรู้สึกตื่นใจกับธนบัตรที่พิมพ์ด้วยวัสดุพอลิเมอร์

นี้ เพราะด้วยความที่เคยคุ้นชินกับธนบัตรที่เป็นกระดาษ ไม่นึก

ว่าสักวันหนึ่งจะมีธนบัตรที่พิมพ์ด้วยพลาสติก และที่ยิ่งไม่ค่อย

ได้นึกเท่าไรก็คือว่าจากวันนั้นแค่ ๒ ปีที่บ้านเราก็จะมีธนบัตร

พอลิเมอร์ใช้กับเขาด้วยเหมือนกัน
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 ธนบัตรที่ระลึกฯ ซึ่งพิมพ์ด้วยวัสดุพอลิเมอร์ 

ชนิดราคา ๕๐๐ บาทนี้ ไม่ได้พิมพ์ออกใช้โดยโรงพิมพ์

ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย แต่เป็นการสั่งพิมพ์จาก

โรงพิมพ์ธนบัตร ประเทศออสเตรเลีย ออกใช้วันแรกเมื่อ

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๙ จ�านวนที่ออกใช้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

ฉบับ หมวดเลขหน้าอักษรก�ากับใช้เลข ๕๐ ซึ่งหมายถึง

ปีที่ ๕๐ แห่งการครองราชย์ ตามด้วยตัวอักษรก�ากับ 

แล้วต่อด้วยหมายเลข ๕ หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข ๙ 

ทุกฉบับ เช่น ๕๐ ข ๙๗๕๙๙ ท�าให้ธนบัตรที่ออกใช้

ทุกฉบับมีหมายเลขขึ้นต้นด้วยเลข ๙ ทุกฉบับ และท�าให้

ธนบัตรทุก ๆ ๑๐ ฉบับ ก็จะมีธนบัตรอยู่ฉบับหนึ่งที่มี

หมายเลขขึ้นต้นด้วยเลข ๙ และลงท้ายด้วยเลข ๙ ซึ่งเลข 

๙ หน้า ๙ หลังนี้เป็นตัวเลขที่นิยมกันว่าเป็นเลขสวยหรือ

ไม่ก็ว่าเป็นเลขมงคล

 ภาพประธานในธนบัตรได้อัญเชิญพระบรม

ฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช ประทับพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง ในการ

เสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร โดยกระบวน

พยุหยาตราสถลมารคจากพระบรมมหาราชวังไปนมัสการ

พระพุทธชินสีห์ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๗ 

ธันวาคม ๒๕๐๖ เบื้องขวาเป็นภาพโขนเรือพระที่นั่ง

นารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ ซึ่งเป็นเรือพระท่ีนั่ง

ล� าแรกท่ีสร ้ างขึ้นในรัชสมัย และใช ้ ในการเสด็จ

พระราชด�าเนินโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค 

งานพระราชพิธีกาญจนาภิเษก

 ด้วยความที่เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้วยวัสดุพอลิเมอร์

ก็เลยเป็นธนบัตรที่ไม่มีลายน�้า แต่ทดแทนด้วยฟอยล์

ผนึกสีทองซ่ึงสลักพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ที่สะท้อน

แสงวาววับดูสวยงาม ซึ่งตรงบริเวณด้านซ้ายมีการพิมพ์

รูปตรามหาจักรีซ่อนไว้ จะเห็นได้ก็ต่อเม่ือยกขึ้นส่องดู

กบัแสงสว่างและเมือ่น�าธนบตัรไปส่องดูภายใต้แสงเหนอืม่วง

หรือแสงอัลตราไวโอเลต ที่บริเวณข้างใต้ตราสัญลักษณ์

งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จะปรากฏพระปฐม

บรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อ

ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ให้เห็นเป็นสีเหลือง

เรืองแสง
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 พลิกมาดูด้านหลังของธนบัตรกันบ้าง ภาพประธาน

ด้านหลังของธนบัตรเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ขณะเสด็จ

ทรงงานเพื่อดูแลทุกข์สุขของราษฎร อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีทรง

ใช้อยู ่ประจ�าซึ่งจะเห็นกันจนคุ้นตาในภาพข่าวก็คือ แผนท่ี 

ดินสอ กล้องถ่ายรูป และวิทยุสื่อสาร ส�าหรับภาพประกอบ

ที่ เห็นทางด้านซ้ายของภาพประธานจะมีภาพน�้าตกทีลอซู 

ที่อ�าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ภาพฝายกั้นน�้าเพื่อการอุปโภค

บรโิภคและการเพาะปลกูทีส่ร้างขึน้ตามพระราชด�าร ิ ภาพหญ้าแฝก

ที่มีพระราชด�าริในการใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า 

และภาพของกังหันน�้าชัยพัฒนา

 ส ่วนภาพประกอบทางด้านขวาของภาพประธาน

เป็นภาพการท�าการเกษตรแบบขั้นบันไดบนพ้ืนท่ีสูง ซ่ึงภาพ

ต้นแบบน่าจะเป็นภาพที่ดอยอ่างขาง อ�าเภอฝาง จังหวัด

เชียงใหม่ และภาพพืชผลทางการเกษตรที่เป็นอาหารทั้งพืชผัก

ผลไม้ ข้าว ภาพดอกไม้เมืองหนาวอย่างดอกแกลดิโอลัส 

ซึง่แสดงถงึพระมหากรณุาธคิณุท่ีทรงสร้างความมัน่คงด้านอาหาร

และพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

                              

 ด้วยความที่ปกติธนบัตรทั่วไปจะก�าหนดหมายเลข

ธนบัตรจ�านวน ๗ หลัก แต่ธนบัตรที่ระลึกฯ รุ่นน้ีก�าหนด

หมายเลขในธนบัตรไว้เพยีงจ�านวน ๕ หลกั แล้วจะต้องขึน้ต้น

หลักแรกด้วยเลข ๙ ถึงแม้ว่าจะมีการพิมพ์ออกใช้จ�านวน

แค่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ฉบับก็ตาม แต่ก็ต้องใช้หมวดอักษรก�ากับ

ในธนบัตรสลับคู่ระหว่างอักษรไทยกับอักษรโรมันหลายคู่อยู่

เหมอืนกนั โดยท่ีเลขหน้าหมวดอกัษรนัน้ใช้เลข ๕๐ เหมอืนกนั

ทุกฉบับ หมวดอักษรไทยที่น�ามาใช้ในธนบัตรที่ระลึกฯ รุ่นน้ี

มีอยู่ด้วยกัน ๑๐ ตัว คือ ก ข ค ง จ ฉ ต ท ธ และ พ 

จับคู่สลับกันไปมากับอักษรโรมันอีก ๑๐ ตัว คือ A B C 

D E F G H J และ S ก็เลยท�าให้มีธนบัตรปกติที่ใช้หมวด

อักษร พ – S ซึ่งไม่ใช่ ธนบัตรทดแทน หรือ Star Notes ที่ใช้เติมแทรกแทนธนบัตรฉบับที่พิมพ์เสีย โดยธนบัตรรุ่นนี้ฉบับที่

พิมพ์เสีย ก็จะถูกทดแทนด้วยธนบัตรที่มีหมวดอักษรและหมายเลขเดิมของธนบัตรที่พิมพ์เสีย

 อย่างไรก็ดี พบว่าลายมือชื่อในธนบัตรที่ระลึกฯ ที่ออกใช้รุ่นนี้ ยังมีความแตกต่างกันอยู่ ๒ แบบ ซึ่งน่าจะเกิดจาก

การพิมพ์ที่ใช้เวลาต่างช่วงกัน แล้วระหว่างนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่ง จึงท�าให้ธนบัตรที่พิมพ์ก่อน

มีลายมือชื่อในธนบัตรของ นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นายวิจิตร สุพินิจ ผู้ว่าการ
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ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนธนบัตรที่พิมพ์ขึ้นหลังจากนั้นมีลายมือชื่อในธนบัตรของ นายบดี จุณณานนท์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง และ นายเริงชัย มะระกานนท์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

 หลังจากในปี ๒๕๓๙ ที่มีการออกใช้ธนบัตรที่ระลึกฯ ซึ่งพิมพ์ด้วยวัสดุพอลิเมอร์ จ�านวน ๒ ชนิดราคา คือ ๕๐๐ 

บาท และ ๕๐ บาท โดยเป็นการสั่งพิมพ์จากโรงพิมพ์ธนบัตร ประเทศออสเตรเลีย แล้ว ต่อมาในปี ๒๕๔๐ ประเทศไทยก็

สามารถพิมพ์ธนบัตรพอลิเมอร์ออกใช้ได้เองโดยโรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นธนบัตรที่ออกใช้หมุนเวียน

แบบ ๑๕ ชนิดราคา ๕๐ บาท ออกใช้วันแรกเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๐ ลายมือชื่อในธนบัตรคือ นายอ�านวย วีรวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นายเริงชัย มะระกานนท์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

 

 ธนบัตรพอลิเมอร์ชนิดราคา ๕๐ บาท ออกใช้อยู่นานประมาณ ๗ ปี ก็มีการเปลี่ยนแปลงกลับไปพิมพ์ธนบัตร 

๕๐ บาท แบบ ๑๕ นี้ด้วยกระดาษ โดยยังคงรูปลักษณะหน้าตาเอาไว้เหมือนอย่างธนบัตรพอลิเมอร์ แล้วเรียกธนบัตร

แบบนี้ว่าเป็นธนบัตรชนิดราคา ๕๐ บาท แบบ ๑๕ ปรับปรุง ออกใช้วันแรกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ซึ่งนับตั้งแต่นั้น

เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลานานกว่า ๑๒ ปีแล้วที่บ้านเราไม่ได้มีการออกใช้ธนบัตรที่พิมพ์ด้วยวัสดุพอลิเมอร์อีก

ที่มา :-  ชัยพฤกษ์.  9 พฤศจิกายน 2559   สืบค้นจาก http://www.chaiyaprukthailand.com/v2/?p=6814    เมื่อวันที่ 

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
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เรื่องน่ารู้

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ภาพจาก www.welovethaiking.com

 เมื่อพระเจ้าแผ่นดินสวรรคต  ตามโบราณราชประเพณี

ของไทย  พระนามของผู้ท่ีได้รับการเลือกให้เป็นพระมหากษัตริย์

พระองค์ใหม่  ก็ยังจะคงใช้ขานพระนามเพียง  “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 

ไม่มีคำาว่า  “พระบาท”  ขึ้นต้นเครื่องยศบางอย่างก็ต้องลด  เช่น 

พระเศวตฉัตร มีเพียง ๗ ช้ัน มิใช่ ๙ ช้ัน คำาส่ังของพระองค์ ก็ไม่เรียกว่า

“พระบรมราชโองการ”  จนกว่าจะได้ทรงรับการบรมราชาภิเษก 

จึงถวายพระเกียรติยศโดยสมบูรณ์

  ดังนั้นจะต้องมีการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น

เพ่ือจะได้ดำารงเป็นพระมหากษัตริย์ธิราชเจ้าอย่างสมบูรณ์  หรือ

ทำาความเข้าใจได้อีกอย่างว่า  พิธีท่ีจัดข้ึนเพ่ือรับรองฐานะความเป็นประมุข

ของรัฐอย่างเป็นทางการ  ซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นครั้งแรกใน

ประวัติศาสตร์คือ  ศิลาจารึกวัดศรีชุมของพญาลิไท  แห่งกรุงสุโขทัย 

กล่าวคือ  พ่อขุนผาเมืองอภิเษกพระสหายคือ  พ่อขุนบางกลางท่าว 

ให้เป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ผู้ครองกรุงสุโขทัย แต่ก็ไม่มีรายละเอียด

การประกอบพระราชพิธี ว่ามีขั้นตอนอย่างใด

ภาพศิลาจารึกวัดศรีชุม
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	 จนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราช	 เมื่อขึ้นเสวยราชสมบัติ	 ได้ทรงท�าพระราชพิธีนี้

อย่างสังเขป	 เมื่อพุทธศักราช	 ๒๓๒๕	 ครั้งหนึ่งก่อนแล้วทรง

ตั้งคณะกรรมการ	 โดยมีเจ้าพระยาเพชรพิชัย	 ซึ่งเป็นข้าราชการ

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นประธาน	 สอบสวนแบบแผนโดยถี่ถ้วน

ตั้งขึ้นเป็นต�ารา	 แล้วทรงท�าบรมราชาภิเษกเต็มต�าราอีกครั้งหนึ่ง	

เมื่อพุทธศักราช	๒๓๒๘	และได้ใช้เป็นแบบแผนในงานพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก	 ของรัชกาลต่อ	 ๆ	 มาจนถึงปัจจุบัน	 เช่น	

ในรัชกาลที่	 ๙	 เมื่อส�าเร็จการศึกษา	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตกลับประเทศไทยในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๓	 ทรงประกอบ

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล	 รัชกาลท่ี	 ๘	 ต่อจากนั้นได้โปรดเกล้าฯ	

จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่	 ๕	พฤษภาคม	พ.ศ.	 ๒๔๙๓	 ขึ้นเป็น	 “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช”
	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระราชพิธี ข้ึนครองราชสมบัติของพระมหากษัตริย ์สมัยก่อนเรียกว่า	

“ราชาภิเษก”	 ส�าหรับการขึ้นครองราชสมบัติของพระมหากษัตริย์ตามโบราณราชประเพณีมีลักษณะ	 ๕	 ประการ	 คือ	

(กรมศิลปากร	๒๕๔๖	:	๑-๓)

	 ๑.	 อินทราภิเษก	คือ	 สมเด็จจอมอมรินทราธิราช	 (พระอินทร์)	 น�าเครื่องปัญจกกุธภัณฑ์ทั้งห้า	 มาถวายพร้อม

ด้วยพระพิชัยราชรถ	และฉัตรทิพยโอภาสหรือถือเสมือนว่าพระอินทร์ทรงสถาปนาให้เป็นพระมหากษัตริย์

	 ๒.	 โภคาภิเษก	คือ	 การขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ของผู้มีชาติตระกูลพราหมณ์ที่บริบูรณ์ด้วยโภไคยไอศุริยสมบัติ

หรือเป็นชาติตระกูลมหาเศรษฐี	 มียศ	 บริวารและทรัพย์สมบัติอันรุ่งเรือง	 สามารถปกครองอาณาประชาราษฎร์ทั้งหลาย

ให้มีความผาสุกได้

	 ๓.	 ปราบดาภิเษก	คือ	 การใช้อ�านาจรบพุ่งหักหาญจนมีชัยชนะเหนือข้าศึก

ศัตรู	 สามารถสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้แก่ชาติและอาณาประชาราษฎร์ทั้งหลายได้

	 ๔.	 ราชาภิเษก	คือ	 การขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์จากการสืบราชสันตติวงศ์
ตามราชประเพณี

	 ๕.	 อุภิเษก	คือ	 การขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์จากการมงคลวิวาหะอุภิเษก	

(แต่งงาน)	 โดยสมเด็จพระบิดามารดาของสองฝ่ายที่มีชาติตระกูลเสมอกันน�าพระโอรสและ

พระธิดามาแต่งงานกัน	แล้วให้ขึ้นปกครองบ้านเมือง

	 ตามต�าราโบราณได้ก�าหนดเครื่องส�าหรับราชาภิเษกไว ้	 ๕	 อย่าง	 คือ

พระมหามงกุฎ	พระภูษา	ผ้ารัตกัมพล	พระขรรค์	พระเศวตฉัตร	และเกือกทองประดับแก้ว

ฉลองพระบาท

	 ซึ่งต่อมามีการดัดแปลงให้เหมาะสมตามกาลสมัยเรียกว่า	 “เครื่องเบญจ
ราชกกุธภัณฑ์”	 ได้แก่	 พระมหาพิชัยมงกุฎ	 พระแสงขรรค์ชัยศรี	 (ถือว่าเป็นพระแสง
คู่บ้านคู่เมืองได้มาจากเขมร)	 พระแส้จามรี	 (นิยมกันว่าเป็นของสูงคู่องค์พระมหากษัตริย์

มาแต่อินเดียโบราณ)	ธารพระกร	(ไม้เท้า)	และฉลองพระบาทเชิงงอน

พระมหาพิชัยมงกุฎซึ่งเป็นหนึ่งในเบญจราช
กกุธภัณฑ์ (เครื่องราชกกุธภัณฑ์ ๕ อย่าง) 
แห่งราชอาณาจักรไทย
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ความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

	 พระราชพิธีบรมราชาภิ เษกสันนิษฐานว ่ า

ประเทศไทยได้รับรูปแบบมาจากพิธีราชสูยะของอินเดีย	

ซึ่งเร่ิมมีอิทธิพลต่อราชส�านักและวัฒนธรรมไทยในสมัย

กรุงศรีอยุธยา	 แต่เมื่อเสียกรุงครั้งที่สอง	 หลักฐานต่าง	 ๆ	

มีการสูญหายเป็นอันมาก	 ท�าให้ความรู้ในเรื่องนี้มีน้อย

ดังค�ากล่าวของสมเด็จพระจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด�ารง

ราชานภุาพ	ทีก่ล่าวไว้ในหนงัสอืพระราชพงศาวดารรชักาลท่ี	๒

ว่า	 “ต�าราราชาภิเษกครั้งกรุงเก่าก็สูญเสียแก่พม่า	 ถ้าจะมี

ต�าราอะไรที่เหลืออยู่	 ซึ่งหาได้ในครั้งกรุงธนบุรีนั้น	 ก็มีอยู่

ฉบบัเดยีว	 แต่โครงจมืน่ไวยวรนาถ	 แต่งไว้ว่าด้วยกฎหมายเหตุ	

เรื่องบรมราชาภิเษก	 สมเด็จพระเจ้าบรมโกศ	 ลักษณะ

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ท�าครั้งนั้นมีสวดมนต์

เลี้ยงพระ	 ๓	 วัน	 เวลาเช้าสรงมุรธาภิเษก	 ทรงเครื่องแล้ว

เสด็จประทับพระที่นั่งอัฐทิศแต่ทิศเดียว	 พระมหาราชครู

พราหมณ์กราบบังคมทูลถวายสิริราชสมบัติแล้วสวดเวท

ถวายไชยมงคล	 เป็นเสร็จการเพียงเท่านั้น	 ไม่ได้ตั้ง

พระท่ีนั่งภัทรบิฐและไม่ได้ถวายเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์

พิธีที่ท�าเต็มต�ารามาท�าครั้งสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรราชา

รับราชสมบัติต่อรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ	 แต่ไม่ได้

มีต�าราจดไว้	หรือจดไว้แต่สูญหายไปเมื่อเสียกรุงเก่า

	 ในสมัยกรุงธนบุรีสันนิษฐานว่าท�าแบบอย่างครั้ง

สมเด็จพระเจ้าบรมโกศ	แต่ท�าพอสังเขป	เพราะในระยะนั้น

อยู่ในระยะสงครามบ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อย	 ถึงสมัย

รัตนโกสินทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก	

เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ	 ทรงสร้างพระราชวังขึ้นใหม่ทาง

ฝั่งตะวันออกของพระราชวังกรุงธนบุรี	 และท�าพระราช

พิธีปราบดาภิเษกก่อน	 ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	

ให้ข้าราชการและพระราชาคณะช้ันผู้ใหญ่ซึ่งรู้แบบแผนเก่า

ท�าต�าราบรมราชาภิเษกขึ้น	 เ ม่ือสร ้างพระนครและ

พระมหาปราสาทส�าเร็จแล้ว	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	

ให้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเต็มตามต�ารา

โบราณในปีมะเส็ง	 สัปตศกจุลศักราช	 ๑๑๔๗	 (พุทธศักราช	

๒๓๒๘)	พร้อมกับงานสมโภชพระนคร

                                    

	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกกระท�าสืบต่อมา

จนรัชกาลท่ี	 ๙	 โดยยึดแบบแผนตามต�าราบรมราชาภิเษก

ครั้งรัชกาลที่	 ๑	 เป็นหลัก	 มีการเปลี่ยนแปลงข้อปลีกย่อย

บางอย่างบ้างเล็กน้อย	 เช่น	 สถานท่ีประกอบพระราชพิธี

ในสมัยรัชกาลที่	 ๑	 ทรงประกอบพิธีที่พระที่นั่งอมรินทรา

ภิเษก	 รัชกาลที่	 ๒	 ทรงท�าพิธีบรมราชาภิเษกที่พระที่นั่ง

ในหมู่พระมหามณเฑียร	 ในรัชกาลต่อมาก็ท�าพิธีที่พระที่นั่ง

ในหมู่พระมหามณเฑียรเช่นกัน	ยกเว้นในรัชกาลที่	๖	มีพิธี

บรมราชาภิเษก	๒	ครั้ง	ครั้งแรก	พุทธศักราช	๒๔๕๓	ท�าพิธี	

ณ	พระที่นั่งในหมู่พระมหามณเฑียร	ครั้งที่	๒	พุทธศักราช	

๒๔๕๔	 ท�าพิธี	 ณ	 พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท	 นอกจาก

การเปลี่ยนสถานที่ท�าพิธีแล้ว	 มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ส่วนประกอบพิธีบางอย่าง	 เช่น	 เพิ่มหรือลดวันสวดมนต์

เนื่องในการพระราชพิธี	 เพิ่มหรือลดเคร่ืองราชกกุธภัณฑ์	

และเครื่องพระมุรธาภิเษก	 เพิ่มหรือลดจ�านวนพระพุทธรูป

ที่เชิญมาตั้ง	ณ	พระแท่นมณฑล	เป็นต้น

 การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 มีขั้นตอน
ของพิธีแบ่งออกเป็น

	 เตรียมพิธี 	ประกอบด ้วยการพิธีตักน�้ าและ

เสกน�้าส�าหรับถวายเป็นน�้าอภิเษกและน�้าสรงพระมุรธา

ภิเษก	 พิธีจารึกพระสุพรรรณบัฏ	 ดวงพระบรมราชสมภพ

แกะพระราชลัญจกรประจ�ารัชกาล

 การพิธีเบื้องต้น	คือ	 เจริญพระพุทธมนต์	 ตั้งน�้า

วงด้ายจุดเทียนชัย	ก่อนวันพิธี
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	 การพิธบีรมราชาภเิษก	เริม่ด้วยพธิสีรงพระมรุธาภเิษก

รับน�้าอภิเษก	 รับการถวายสิริราชสมบัติและเครื่องสิริราช

กกุธภัณฑ์	 เสด็จออกมหาสมาคมสถาปนาสมเด็จพระบรม

ราชินี	 ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภกในพระพุทธ

ศาสนา	 ถวายบังคมพระบรมศพ	 พระบรมอัฐิพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวและสมเด็จพระอัครมเหสีในรัชกาล

ก่อน	 ๆ	 เสด็จเฉลิมพระราชมณเฑียร	 เสด็จพระราชด�าเนิน

เลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราท้ังสถลมารค

และชลมารค

	 ส�าหรับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช	 (รัชกาลที่	 ๙)	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	

ได้ย่อพิธีลงเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในเวลาน้ัน	

มีการประกอบพระราชพิธีตามแบบโบราณราชประเพณี

เพียง	 ๒	 วัน	 คือ	 วันที่	 ๔	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๙๓	 เป็น

วันจุดเทียนชัย	 วันที่	 ๕	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓	 เป็นวัน

ประกอบพระราชพิธี

การเฉลิมฉลองครบรอบกับพิธีบรมราชาภิเษก

	 ในประเทศที่มีสถาบันกษัตริย ์ เป ็นประมุข	

นอกจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว	 ยังมีการจัด

พระราชพธิเีฉลมิฉลองในวาระครบรอบการครองสริริาชสมบตัิ

(ครองราชย์)	 เพื่อแสดงถึงพระปรีชาสามารถและการ

ด�ารงพระองค์ที่มั่นคงยืนนาน	 กล่าวคือครบรอบ	 ๒๕	 ปี

เรียกว่า	“รัชดาภิเษก	 (Silver	 Jubilee)”	ครบรอบ	 ๕๐	 ปี	

เรียกว่า	“กาญจนาภิเษก”	 (Golden	 Jubilee)”	ครบรอบ	

๗๕	 ปี	 เรียกว่า	“พัชราภิเษก	 หรือวชิราภิเษก	 (Diamond	

Jubilee)”	กรณีหลังอาจเป็นระยะเวลานานในบางประเทศ

จึงถือเอาครบรอบ	๖๐	ปี	แทน	๗๕	ปี	ดังเช่นรัฐบาลประเทศ

อังกฤษจัดพระราชพิธีเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ	๖๐	ปี

ของพระราชินีวิคตอเรีย	 เรียกว่า	“Diamond	 Jubilee”

ในปี	ค.ศ.	๑๘๙๗	(พ.ศ.	๒๔๔๐)

	 พระราชพธิเีฉลมิฉลองเนือ่งในวาระส�าคญัดงักล่าว

จดัข้ึนเป็นครัง้แรกในประเทศไทยเมือ่	 พ.ศ.	๒๔๓๖	 ในวาระ

ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์

ครบ	 ๒๕	 ปี	 พระราชทานชื่อว่า	 “รชฎาภิเษก”	 จัด

พระราชพิธีเป็น	 ๒	 วาระ	 คือ	 วาระแรกโปรดให้จัด

ท่ีพระราชวังบางปะอิน	 เนื่องในวันครบรอบ	 ๒๕	 ปี	

ที่พระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตรงกับวันอาทิตย์ท่ี

๑	 ตุลาคม	 ร.ศ.	 ๑๑๒	 (พ.ศ.	 ๒๔๓๖)	 วาระที่สองโปรดให้

จัด	ณ	พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยและพระที่นั่งไพศาลทักษิณ	

เนื่องในวันครบรอบ	 ๒๕	 ปี	 นับแต่วันประกอบพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก	ตรงกับวันอังคารที่		๕	ธันวาคม	ร.ศ.	๑๑๒	

(พ.ศ.	๒๔๓๖)

	 พระราชพิธีท่ีพระมหากษัตริย์ทรงครองราชย์

ครบ	๒๕	ปี	ครั้งที่	๒	จัดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 (รัชกาลที่	 ๙)	 ระหว่างวัน

ที่	 ๙-๑๐	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 ๒๕๑๕	 (วันเสด็จขึ้นครองราชย์

ตรงกับวันที่	๙	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๘๙)	พระราชพิธีนี้ชื่อว่า

“พระราชพิธีรัชดาภิเษก”	อย่างไรก็ดี	 ยังมีพระราชพิธีเฉลิม

ฉลองการครองราชย์เท่ากับและยาวนานกว่าพระมหา

กษัตริย์องค์ใดในประวัติศาสตร์เรียกว่า	“พระราชพิธีรัช

มงคล”	โดยมีพระราชพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลและบวงสรวง

สังเวยสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ในอดีตทุกพระองค์	 เรียกว่า
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“พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก”	จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัย

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 เมื่อ

พ.ศ.	 ๒๔๕๑	 และครั้งที่สองในรัชสมัยของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 (รัชกาลที่	 ๙)	 เมื่อ	

พ.ศ.	๒๕๓๑

	 ส�าหรับพระราชพิธีเฉลิมฉลองครบ	 ๕๐	 ปี	 มีขึ้น

เป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช	(รัชกาลที่	๙)	ระหว่างวันที่	๘-๑๐	มิถุนายน	

พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานชื่อ

พระราชพิธีว่า	พระราชพิธีกาญจนาภิเษก	ส่วนการเรียกชื่อ

งานเฉลิมฉลองโปรดเกล้าฯ	พระราชทานชื่อการจัดงานครั้ง

นี้ว่า	การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ	๕๐	ปี	 ก�าหนดชื่อ

เป็นภาษาอังกฤษว่า	 The	 Fifftieeth	 Anniversary	 (Golden	

Jubilee)	Celebration	of	His	Majesty’s	Accession	to	the	

Thron

ความส่งท้าย

	 พระราชพธิบีรมราชาภเิษกเป็นการเฉลมิพระเกียรติ

ว่าเป็นพระราชาธิบดีหรือพระมหากษัตริย์ของประเทศ

นั้นโดยสมบูรณ์แล้ว	 จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับ

ประเทศที่มีสถาบันกษัตริย์ในการแสดงความยอมรับนับถือ

จากประชาชน	 โดยประเทศไทยปัจจุบันสถาบันกษัตริย์

มีความผูกพันกับพสกนิกรมากที่สุดกว่าประเทศใด	ๆ 	ดังนั้น	

พระราชพิธีดังกล่าวนอกจากสร้างศรัทธาและความมั่นคง

เป็นอันหนึ่งอันเดียวของชาติแล้ว	 ยังเป็นเอกลักษณ์

ที่ส�าคัญ	ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นไทยมาแต่โบราณกาล

ข้อมูล	 :-	 	 	พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 :	 โดย	ผศ.	ดร.	สมหมาย		จันทร์เรือง.	๙		ธันวาคม	๒๕๕๙	สืบค้นเมื่อวันที่	๓	

พฤษภาคม	๒๕๖๐	จาก		http://www.matichon.co.th/news/386543
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